



# รวมข่าววันเสาร์

ข่าววันเสาร์  
รวมข่าววันเสาร์

ข่าวประจำวัน ที่ 14 พฤศจิกายน 2563

ข่าว กกด./ผู้บริหารสำนักงาน กกด.

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	โพสต์ทูเดย์ออนไลน์	เลือกตั้งท้องถิ่นกาญจน์ ผู้สมัครส.อบจ.ขาดคุณสมบัติ 2 ราย	4
2	โพสต์ทูเดย์ออนไลน์	กกด.ขอแนบเคาะชื่อผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่นมีผู้ถูกตัดสิทธิ์ 1 ราย	6
3	สำนักข่าว INN	กกด.ขอแนบประกาศรายชื่อผู้สมัครถูกตัดสิทธิ์ 1 ราย	7
4	เนชั่น 22	กกด.ประกาศรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้ง อบจ.พบตัดสิทธิ์ 1 ราย	8
5	ข่าวสดออนไลน์	กกด.ยันป้ายมนุษยเงาไม่ผิด	9
6	ผู้จัดการออนไลน์	กกด.คาดเลือกตั้งนายก อบจ.ภูเก็ต คึกคัก คนใช้สิทธิเกิน 70% บรรยากาศหาเสียงคึกคัก 2 ทีมเต็งแรงลงพื้นที่ขอคะแนน	10
7	มติชนออนไลน์	รายงานหน้า 2 : กกด.เคาะคุณสมบัติ คึกซิง 'นายกอบจ.' ทั่วประเทศ.	12

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	ผู้จัดการออนไลน์	"จรินทร์" ขอทุกฝ่ายร่วม กก.สมานฉันท์ ย้ำใช้หลักฉันทมติ ไม่บังคับเสียงข้างน้อย	21
2	สำนักข่าวไทย	อภิสิทธิ์เรียกร้องนายกฯ จริงใจแก้รัฐธรรมนูญ	23
3	แนวหน้าออนไลน์	เวทีสภาที่ 3 ถกชี้ชะตาแก้รธน.จับตา 17-18 พ.ย.เป็นจุดเปลี่ยนประเทศไทย	25
4	สำนักข่าวไทย	สมชัย ชี้ร่างพ.ร.บ.ประชามติไม่เห็นหัวประชาชน	29
5	ผู้จัดการออนไลน์	"สมชัย" สับร่างประชามติรบ. ไม่จริงใจล่าสมัยไม่เข้าใจปรัชญา เอาแต่สะดวกจนท.	30
6	แนวหน้าออนไลน์	หัวหน้าหนุ ยัน 'ภท.' ยกมือรับหลักการแก้รธน. ให้กำลังใจ 'นายกฯ' บ้านพักหลวง	31
7	ผู้จัดการออนไลน์	กมธ.ศึกษาแก้ รธน. สรุปความเห็นไม่ควรรับร่างแก้รายมาตรา หวังองค์กรมีอำนาจทับซ้อนกัน	33
8	มติชนออนไลน์	17-18 พ.ย. จับตาทำที่ ส.ส.-ส.ว.โหวตร่างแก้ รธน. 7 ญัตติ ขณะที่ 'ปชป.-ภท.' มั่นใจฉลุย 2 ร่าง	35
9	กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	'ปชป.' บุกกกด. 16 พ.ย.นี้ จี้หยุดสอบคดี 'ถือนุ้หนังสือ'	37



# รวมข่าววันเสาร์

ข่าววันเสาร์  
รวมข่าววันเสาร์

## ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
10	สำนักข่าว INN	“วิษณุ” ยันไม่เหมือนยุค “ยิ่งลักษณ์” ดีความแก้รธน.	38
11	สยามรัฐออนไลน์	“วิษณุ”ชี้ศาลรธน.ฟันธง“บิ๊กตู่”ผิดจริง ปม“บ้านพักทหาร”ครม.หลุดทั้งหมด	39

## บทความ

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	สยามรัฐออนไลน์	“บิ๊กตู่” แม้อวด แต่ร่อแร่ จากมือบเด็ก ถึงบ้านหลวง	40
2	สยามรัฐออนไลน์	โมเดลต้าน “ธนาธร” กระทบ “สนามท้องถิ่น”	43
3	สยามรัฐออนไลน์	2 ธันวา “รอด”!	45
4	ไทยรัฐออนไลน์	ยังไปได้ไม่ไกล	48
5	ไทยรัฐออนไลน์	ประชาธิปไตยครึ่งใบขนานแท้	50
6	มติชนออนไลน์	สถานีคิดเลขที่12 : ทางออก-ทางตัน	51

# ข่าวอ้างอิง

## เลือกตั้งท้องถิ่นกาญจนบุรี ผู้สมัครส.อบจ.ขาดคุณสมบัติ 2 ราย



กาญจนบุรี-ผู้สมัคร นายก อบจ.กาญจนบุรี 4 คน ขาดคุณสมบัติผ่านฉลุย ส่วนผู้สมัครส.อบจ.ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้าม 2 คน

เมื่อวันที่ 13 พ.ย.63 นายรามิล พัฒนมนงคผลเชษฐ ปลัด อบจ.ในฐานะผอ.กกต.ประจำ อบจ.กาญจนบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดกาญจนบุรีมีผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมด 4 คน ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมด 83 คน โดยหลังจากปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งเราได้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร พบว่า ผู้สมัคร นายก อบจ.ทั้ง 4 คน ไม่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามแต่อย่างใด โดยทั้งหมดมีสิทธิ์ลงรับสมัคร

ส่วนผู้สมัคร ส.อบจ.มีผู้ขาดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ซึ่งไม่มีสิทธิ์ลงรับสมัคร จำนวน 2 คน ประกอบด้วย คนแรกคือ อ.พนมทวน เขต 1 นายเดชาธร ชมเพ็ชร ผู้สมัคร ส.อบจ.เบอร์ 1 “ทีมพลังกาญจนบุรี” เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้าม มิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง สามชิกสภา อบจ. โดยเคยต้องคำพิพากษา ถึงที่สุด ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กระทำโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 50(10) ของ พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562

คนที่สองคือ อ.ด่านมะขามเตี้ย นายจิรวัดณ์ มะลิพันธ์ ผู้สมัคร ส.อบจ.เบอร์ 3 ‘ทีม NEXT กาญจนบุรี’ เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามถูกจำกัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามมาตรา 50(20) ด้วยเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อปี 2562 ที่ผ่านมา และมีได้แจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งดังกล่าว

สำหรับผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามจะต้องถูกดำเนินคดีอาญา มาตรา 120 ผู้ใดลงสมัครรับเลือกตั้ง โดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปีและปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 20 ปี

ทั้งนี้ ผู้สมัคร ส.อบจ.ทั้ง 2 คน ได้มาแจ้งเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามให้ทาง กกต.อบจ.ทราบ ในวันถัดมา หลังจากที่ทั้งสองคนดำเนินการสมัครรับเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งในเรื่องนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับที่ทาง กกต.จะเป็นผู้พิจารณาในเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ตามทาง กกต.อบจ.จะได้รายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

ของผู้สมัครให้ กกต.จังหวัดกาญจนบุรี ทราบ เพื่อส่งเรื่องให้ กกต.กลางพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนระเบียบกฎหมายต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้สมัคร นายก อบจ.กาญจนบุรี มีด้วยกัน 4 คน ประกอบด้วย 1.นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ หรือ ‘หมอหนุ่ย’ ผู้สมัครนายก อบจ.กาญจนบุรี เบอร์ 1 หัวหน้า “ทีมพลังกาญจน์” 2.นายรังสรรค์ รัตมีฤกษ์เศรษฐ์ หรือ ‘เสี่ยสรรงค์’ ผู้สมัคร นายก อบจ.เบอร์ 2 หัวหน้า “ทีมพลังใหม่” ซึ่งทั้งสองทีมส่งผู้สมัคร ส.อบจ.ลงครบทั้ง 30 เขต และ 3.นางสาวสาวิกา ประเสริฐผล หรือ ‘พีสา’ ผู้สมัครนายก อบจ.เบอร์ 3 ซึ่งส่งผู้สมัคร ส.อบจ.ลงสมัคร 3 เขตเลือกตั้ง และ 4.พ.ต.ท.กิตติพิชญ์ จันทร์สมบูรณ์ ผู้สมัคร นายก อบจ.เบอร์ 4 ผู้สมัครอิสระ

อ้างอิง :

[https://www.posttoday.com/politic/pao-election-2020/637965?utm\\_source=posttoday.com&utm\\_medium=article\\_relate\\_inread&utm\\_campaign=new%20article](https://www.posttoday.com/politic/pao-election-2020/637965?utm_source=posttoday.com&utm_medium=article_relate_inread&utm_campaign=new%20article)

## กกต.ขอนแก่นเคาะชื่อผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่นมีผู้ถูกตัดสิทธิ์ 1 ราย



ขอนแก่น-กกต.ขอนแก่นประกาศรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งนายกอบจ.และส.อบจ.แล้ว พบผู้สมัครถูกตัดสิทธิ์ 1 ราย เหตุถูกศาลตัดสิทธิ์ทางการเมือง

เมื่อวันที่ 13พ.ย.63 ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เจ้าหน้าที่ กกต.ได้ทำการติดตั้งป้ายประกาศรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้ง นายก และ อบจ.ขอนแก่นหลังมีการตรวจสอบคุณสมบัติตามขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่ามกลางความสนใจจากชาวขอนแก่น มาดูป้ายประกาศดังกล่าวจากทั้ง 42 เขตเลือกตั้งอย่างมาก

นายอภิรักษ์ จันทร์อุปละ ผอ.กกต.ขอนแก่น กล่าวว่า ยอดรวมผู้สมัครทั้งหมด 188 คน จากการตรวจสอบพบว่า ผู้สมัคร นายก อบจ.ทั้ง 10 คน มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ส่วนผู้สมัคร ส.อบจ. 178 คน พบว่ามีผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัคร 1 คน อยู่ในเขตอำเภอพล เขต 2 ทำให้มีผู้สมัครที่มีสิทธิ์ลงเลือกตั้ง 178 คน

"เจ้าหน้าที่ได้นำรายชื่อมาติดตั้งบนบอร์ดที่สามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจน ซึ่งระหว่างที่ตรวจสอบความเรียบร้อยอยู่นั้น พบว่า มีหวัคະແນ และประชาชนที่สนใจให้ความสนใจเข้ามาตรวจสอบรายชื่อ สำหรับผู้สมัคร ส.อบจ.ที่ไม่มีสิทธิสมัคร 1 คน อยู่ในเขตอำเภอพล เขต 2 หลังจากที่ กกต.ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ พบว่า ผู้สมัครเคยถูกศาลพิพากษาตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี ซึ่งเมื่อถึงวันสมัครพบว่ายังไม่ครบ 5 ปี ตามที่ศาลตัดสิน จึงทำให้ไม่มีสิทธิ์ลงเลือกตั้ง อย่างไรก็ตาม หลังจากประกาศผลแล้ว ทางผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์สามารถยื่นคำร้องคัดค้านได้ภายใน 3 วัน ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น จากนั้นให้นำหลักฐานมายืนยัน แล้วจึงนัดไต่สวน เสร็จแล้วทำคำวินิจฉัยส่งให้ กกต.กลาง คำวินิจฉัยเป็นที่สิ้นสุด" นายอภิรักษ์ กล่าว

อ้างอิง : <https://www.posttoday.com/politic/pao-election-2020/637969>

## กกต.ขอนแก่นประกาศรายชื่อผู้สมัครถูกตัดสิทธิ์ 1 ราย



กกต.ขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้ง นายก อบจ. และ ส.อบจ.ขอนแก่น แล้ว พบผู้สมัคร ถูกตัดสิทธิ์ 1 ราย ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เจ้าหน้าที่ กกต.ได้ทำการติดตั้งป้ายประกาศรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้ง นายก และ อบจ.ขอนแก่นหลังมีการตรวจสอบคุณสมบัติตามขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่ามกลางความสนใจจากชาวขอนแก่น มาดูป้ายประกาศดังกล่าวจากทั้ง 42 เขตเลือกตั้งอย่างมาก

นายอภิรักษ์ จันทร์อุปละ ผอ.กกต.ขอนแก่น กล่าวว่า ยอดรวมผู้สมัครทั้งหมด 188 คน จากการตรวจสอบพบว่า ผู้สมัคร นายก อบจ.ทั้ง 10 คน มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ส่วนผู้สมัคร ส.อบจ. 178 คน พบว่ามีผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัคร 1 คน อยู่ในเขตอำเภอพล เขต 2 ทำให้มีผู้สมัครที่มีสิทธิ์ลงเลือกตั้ง 178 คน

“เจ้าหน้าที่ได้นำรายชื่อมาติดตั้งบนบอร์ดที่สามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจน ซึ่งระหว่างที่ตรวจสอบความเรียบร้อยอยู่นั้น พบว่า มีหวัคะแนน และประชาชนที่สนใจให้ความสนใจเข้ามาตรวจสอบรายชื่อ สำหรับผู้สมัคร ส.อบจ.ที่ไม่มีสิทธิสมัคร 1 คน อยู่ในเขตอำเภอพล เขต 2 หลังจากที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ พบว่า ผู้สมัครเคยถูกศาลพิพากษาตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี ซึ่งเมื่อถึงวันสมัครพบว่ายังไม่ครบ 5 ปี ตามที่ศาลตัดสิน จึงทำให้ไม่มีสิทธิ์ลงเลือกตั้ง อย่างไรก็ตาม หลังจากประกาศผลแล้ว ทางผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์สามารถยื่นคำร้องคัดค้านได้ภายใน 3 วัน ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น จากนั้นให้นำหลักฐานมายืนยัน แล้วจึงนัดไต่สวน เสร็จแล้วทำคำวินิจฉัยส่งให้ กกต.กลาง คำวินิจฉัยเป็นที่สิ้นสุด”

อ้างอิง : [https://www.innnews.co.th/regional-news/news\\_819171/](https://www.innnews.co.th/regional-news/news_819171/)

## กต.ประกาศรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้ง อบจ.พบตัดสิทธิ์ 1 ราย



กต.ขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้ง นายก อบจ.และส.อบจ.ทั้งหมด 188 รายแล้ว พบผู้สมัคร ส.อบจ.อำเภอพล เขต 2 ถูกตัดสิทธิ์ 1 ราย เหตุถูกศาลตัดสินทางการเมือง

จากที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กต. ได้รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อวันที่ 2-6 พ.ย. 63 สำหรับใน จ.ขอนแก่น มีผู้สมัครลงสนามเลือกตั้งนายก อบจ.ขอนแก่น 10 คน ซึ่งมีจำนวนผู้สมัครมากที่สุดในประเทศ ส่วนผู้สมัคร ส.อบจ. 178 คน ซึ่งตามมาตรา 52 วรรคสาม และวรรคสี่ แห่ง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 บัญญัติให้ผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้อง และคุณสมบัติของผู้สมัคร เมื่อเห็นว่าถูกต้องและผู้สมัครมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้ประกาศรายชื่อผู้สมัครภายใน 7 วัน นับแต่วันปิดรับสมัคร

13 พฤศจิกายน 2563 ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อยหลังจากตีประกาศรายชื่อผู้สมัครทั้งหมด 188 คน จากการตรวจสอบพบว่า ผู้สมัคร นายก อบจ.ทั้ง 10 คน มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ส่วนผู้สมัคร ส.อบจ. 178 คน พบว่ามีผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัคร 1 คน อยู่ในเขตอำเภอพล เขต 2 ทำให้มีผู้สมัครที่มีสิทธิลงเลือกตั้ง 178 คน โดยทางเจ้าหน้าที่ได้นำรายชื่อมาติดตั้งบนบอร์ดที่สามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจน ซึ่งระหว่างที่ตรวจสอบความเรียบร้อยอยู่นั้น พบว่ามีหวัหวัและประชาชนที่สนใจให้ความสนใจเข้ามาตรวจสอบรายชื่อ สำหรับผู้สมัครลงเลือกตั้งนายก อบจ.ที่คืบหน้า คืบชื่อหลายคน อย่าง ผู้สมัครหมายเลข 4 ดร.อัษฎางค์ แสงการ ผู้สมัครหมายเลข 6 นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ และผู้สมัครหมายเลข 10 นายพนตล สีดาตัน

สำหรับผู้สมัคร ส.อบจ.ที่ไม่มีสิทธิสมัคร 1 คน อยู่ในเขตอำเภอพล เขต 2 นั้น นายอภิรักษ์ จันทร์อุปละ ผู้ดำเนินการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า หลังจากที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ พบว่าผู้สมัครเคยถูกศาลพิพากษาตัดสินทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี ซึ่งเมื่อถึงวันสมัครพบว่ายังไม่ครบ 5 ปี ตามที่ศาลตัดสิน จึงทำให้ไม่มีสิทธิลงเลือกตั้ง อย่างไรก็ตาม หลังจากประกาศผลแล้ว ทางผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์สามารถยื่นคำร้องคัดค้านได้ภายใน 3 วัน ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น จากนั้นให้นำหลักฐานมายืนยัน แล้วจึงนัดไต่สวน เสร็จแล้วทำคำวินิจฉัยส่งให้ กต.กลาง คำวินิจฉัยเป็นที่สิ้นสุด

อ้างอิง : <https://www.nationtv.tv/main/content/378805904>



## กท.ยันป้ายมนุษย์เงาไม่ผิด



กท.ยันป้ายมนุษย์เงาไม่ผิด - วันที่ 13 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานจากจ.สมุทรสาคร ว่า การเลือกตั้งนายก อบจ.และสมาชิกอบจ. มีสีสันอย่างมาก ไม่ใช่แค่อยู่ที่การลงพื้นที่หาเสียงของผู้สมัครเท่านั้น แต่ป้ายหาเสียงก็สร้างสีสันและความแปลกใหม่ อย่างเช่นป้ายหาเสียงล่าสุดของนายชัยวัฒน์ เจนกิตติวัฒนา ผู้สมัครสมาชิกอบจ. หมายเลข 4 คณะก้าวหน้า เขต 7 ท่าฉลอม อ.เมือง ที่ทำออกมาเป็นป้ายมนุษย์เงา คือเป็นรูปเงาคนแต่ไม่เห็นหน้าตา มีเพียงหมายเลขผู้สมัคร เบอร์ 4 และชื่อบูลย์ สร้างความสงสัยให้ผู้คนที่พบเห็น และสนใจว่าจะเปิดตัวเมื่อไร

อย่างไรก็ตามมีคำถามว่าป้ายหาเสียงลักษณะเช่นนี้หาเสียงได้ด้วยหรือ เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังสำนักงานกท.สมุทรสาคร ได้รับการยืนยันว่า ป้ายแบบนี้ใช้หาเสียงได้ ไม่ผิดกฎหมายการเลือกตั้ง เพราะป้ายหาเสียงนั้นจะมีภาพพร้อมข้อความ หรือมีแต่ภาพ หรือมีแต่ข้อความ หรือมีแต่หมายเลขอย่างเดียวก็ได้ ถือว่าไม่ผิดกฎหมายการเลือกตั้ง โดยให้นับเป็นค่าใช้จ่ายของบุคคลนั้นๆ แต่เมื่อใดที่ป้ายหาเสียงมีการหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ พาดพิงบุคคลอื่น ใส่ร้ายป้ายสีบุคคลอื่น หรือมีการสัญญาว่าจะให้ ถือได้ว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายการเลือกตั้ง

อ้างอิง : [https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news\\_5321293](https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_5321293)

## กกต.คาดเลือกตั้งนายก อบจ.ภูเก็ต คึกคัก คนใช้สิทธิเกิน 70% บรรยากาศหาเสียงคึกคัก 2 ทีมเต็งแรงลงพื้นที่ขอคะแนน



ศูนย์ข่าวภูเก็ต - กกต.ภูเก็ต ระบุสนามเลือกตั้งนายก อบจ.ภูเก็ต คึกคัก คาดมีผู้ออกมาใช้สิทธิไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 จากที่การเลือกตั้งท้องถิ่นห่างหายมานาน ด้านการหาเสียงคึกคัก 2 ทีมเต็งแรงลงพื้นที่นำเสนอนโยบายและขอคะแนนเสียง

ว่าที่ ร.ต.ภาสกร สิริภคยาพร ผอ.สำนักงานการเลือกตั้งจังหวัดภูเก็ต (กกต.) เปิดเผยถึงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (นายก อบจ.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (ส.อบจ.) ว่า จากการเปิดรับสมัครเลือกตั้งตั้งแต่วันที่ 2-6 พ.ย.ที่ผ่านมา ในส่วนของนายก อบจ.นั้น มีผู้สมัครทั้งหมด 5 ราย ประกอบด้วย หมายเลข 1 นาย จิรายุส ทรงยศ หมายเลข 2 นายเรวัตติ อารีรอบ หมายเลข 3 นายสรวิทย์ ลิปมาพันธ์ หมายเลข 4 นายทรงศักดิ์ สวนอักษร และ หมายเลข 5 นายปัญญา ไกรทัศน์

ส่วนของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ซึ่งทั้ง 3 อำเภอมีจำนวนเขตเลือกตั้ง 24 เขต แบ่งเป็น อ.เมือง 15 เขต อ.กลาง 6 เขต และ อ.กะทู้ 3 เขต รวมผู้สมัคร จำนวน 77 คน

โดยเมื่อวันที่ 13 พ.ย.ที่ผ่านมา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตไปแล้ว โดยผู้ว่าฯ นายก อบจ.ทั้ง 5 ราย คุณสมบัติครบถ้วน ในส่วนของผู้สมัคร ส.อบจ.นั้น มีขาดคุณสมบัติ 1 ราย เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.กลาง ซึ่งผู้สมัครรายดังกล่าวสามารถยื่นอุทธรณ์มายัง กกต.จังหวัดภายใน 7 วัน ทำให้ผู้สมัคร ส.อบจ.เหลือ 76 คน

ผอ.กกต.ภูเก็ต กล่าวต่อว่า การเลือกตั้งนายก อบจ.และ ส.อบจ.ในครั้ง นี้ จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 20 ธ.ค.2563 ตั้งแต่ เวลา 08.00-17.00 น.มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 494 หน่วย 24 เขต เขตอำเภอเมืองภูเก็ต 15 เขต เขตอำเภอกลาง 6 เขต และเขตอำเภอกะทู้ 3 เขต โดยประชาชนจะได้รับเลือกตั้ง 2 ใบ คือ เลือกนายก อบจ.และเลือก ส.อบจ. หลังปิดหีบเลือกตั้งจะมีการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งและนำคะแนนมารวมที่เขตทั้ง 3 เขต ซึ่งคาดว่าเวลาประมาณ 20.00 น. น่าที่จะรู้ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ

อย่างไรก็ตาม ผอ.กกด.ภูเก็ต ระบุว่า การเลือกตั้งนายก อบจ.และ ส.อบจ.ภูเก็ต ในครั้งนี้ บรรยากาศการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชนชาวภูเก็ตน่าที่จะคึกคัก เนื่องจากการเลือกตั้งนายก อบจ.นั้น เป็นการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน ผู้สมัครแต่ละคนเป็นที่รู้จักของคนในเขตนั้น และการเลือกตั้งท้องถิ่นทางหายมาเป็นเวลานาน จึงน่าจะทำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70

และในการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งนั้น จะดำเนินการตามวิถี New Normal โดยจะมีเจ้าหน้าที่ อสม.มาประจำทุกหน่วยเลือกตั้งเพื่อตรวจคัดกรองอุณหภูมิผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งทุกคนก่อนเข้าหน่วยเลือกตั้ง พร้อมเจลล้างมือ หากพบใครที่มีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศา จะถูกแยกให้เข้าคูหาในช่องทางพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แม้ว่าภูเก็ตจะไม่พบผู้ติดเชื้อมาเป็นเวลานานแล้วก็ตาม

ว่าที่ ร.ต.ภาสกร กล่าวในตอนท้ายว่า เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ และดำเนินการไปตามกรอบของกฎหมาย ในวันที่ 17 พ.ย.นี้ กกด.จะเชิญผู้สมัครทั้งหมดมาทำความเข้าใจตามกรอบกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่นว่าอะไรที่สามารถทำได้และอะไรที่ขัดกับกฎหมาย และจะมีการสนธิกำลังผู้ตรวจการการเลือกตั้ง 8 จังหวัดมาดูแลและตรวจสอบการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้การเลือกตั้งอยู่ในกรอบที่กฎหมายกำหนด

ขณะที่บรรยากาศหาเสียงในพื้นที่ จ.ภูเก็ต ขณะนี้เริ่มเข้มข้นขึ้น บรรดาผู้สมัครนายก อบจ.และสมาชิกสภาฯ ของกลุ่มต่างๆ ได้เร่งลงพื้นที่พบพี่น้องประชาชน หวังเพิ่มคะแนนเสียง โดยเฉพาะผู้สมัครหมายเลข 1 นายจิรายุส ทรงยศ กลุ่มคนบ้านเรา และ หมายเลข 2 นายเรวัต อารีรอบ กลุ่มภูเก็ตหยัดได้ 2 ทีมเต็ง ที่คาดว่าจะมีโอกาสได้รับเลือกที่ขณะนี้ต่างก็เร่งพาทีมผู้สมัครลงพื้นที่ย่านชุมชนต่างๆ เพื่อขอคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชน รวมถึงการหาเสียงผ่านโซเชียลที่เข้มข้นไม่แพ้กันของแต่ละทีม ขณะที่การร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งนั้น จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีการร้องเรียนแต่อย่างใด

อ้างอิง : <https://mgronline.com/south/detail/9630000117677>

# MATCHON ONLINE

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 - 12:02 น.

รายงานหน้า 2 : กกต.เคาะคุณสมบัติ คึกซิง'นายกอบจ.'ทั่วประเทศ.



หมายเหตุ – รายชื่อผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รับรองคุณสมบัติอย่างเป็นทางการแล้วดังนี้

## ภาคเหนือ

### เชียงราย

หมายเลข 1 นายมงคลชัย ดวงแสงทอง : อดีต ส.ว.เชียงราย อิสระ หมายเลข 2 น.ส.อทิศาธร วันไชยธนวงศ์ : อิสระ  
หมายเลข 3 น.ส.วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ : เพื่อไทย

### เชียงใหม่

หมายเลข 1 นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร หรือ ส.ว.ก้อง : เพื่อไทย หมายเลข 2 นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ : เชียงใหม่คุณธรรม  
หมายเลข 3 นายวินิจ จินใจ : เชียงใหม่ก้าวหน้า หมายเลข 4 นายบดินทร์ กิनावงค์ : ประชาธิปไตยเชียงใหม่ หมายเลข 5  
นายวสันต์ วัชวงษ์ : อิสระ หมายเลข 6 นายเฉลิมศักดิ์ สุรนันทน์ : อิสระ

### ลำพูน

หมายเลข 1 นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ : พรรคเพื่อไทย หมายเลข 2 พล.ต.ต.กริช กิตติสือ : อิสระ หมายเลข 3 รศ.ดร.ชริน  
รัตน์ พุทธิพาน : อิสระ หมายเลข 4 นายสุวสันต์ จันทร์ตาธรรม : อิสระ หมายเลข 5 นายชยัน วิพรหมชัย : อิสระ

### แม่ฮ่องสอน

หมายเลข 1 นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ : อดีตนายก อบจ.หมายเลข 3 นายอำนาจ แสงสกาย : ชมรมเครือข่ายม้ง  
หมายเลข 4 นายสิทธิชัย บุญระชัยสุวรรณ : อิสระ หมายเลข 5 นายพยุงค์ศักดิ์ วงศ์วานิชย์ : อิสระ

## ลำปาง

หมายเลข 1 น.ส.ดวงรัตน์ โล่ห์สุนทร : พรรคเพื่อไทย หมายเลข 2 นายประยูร แก้วเดียว : อนาคตลำปาง หมายเลข 3 นายประสงค์ มิ่งเชื้อ : อิสระ หมายเลข 4 นายดาชัย เอกปฐพี : พลังลำปาง หมายเลข 5 นายศุภภัทร มานะทัศน์ : อิสระ หมายเลข 6 นายจิณณ์ ฤกษ์คำฟู : อิสระ

## พะเยา

หมายเลข 1 นายชัยประพันธ์ สิงห์ชัย : คณะก้าวหน้า หมายเลข 2 นายณรงค์ นามวงศ์ : อิสระ หมายเลข 3 นายอัครา พรหมเผ่า : อักพะเยา หมายเลข 4 นายสันติชัย ชุ่มมงคล : อิสระ

## แพร่

หมายเลข 1 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ : อักเมืองแป้ หมายเลข 2 นายประสงค์ ชุ่มเขย : คนอักเมืองแป้ หมายเลข 3 นายสุภวัฒน์ ศุภศิริ : คณะก้าวหน้า

## น่าน

หมายเลข 1 นายพิชิต โมกศรี : อิสระ หมายเลข 2 นายโสภณ ศรีมาเหล็ก : อิสระ หมายเลข 3 นายนพรัตน์ ถาวงศ์ : อดีต ปธ.สภา อบจ.น่าน หมายเลข 4 นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ : อดีต ส.ว.น่าน หมายเลข 5 นายธนโชติ ยังขุนพงษ์ : อิสระ

## พิจิตร

หมายเลข 1 พ.ต.อ.กฤษฏา ภัทรประสิทธิ์ : พัฒนาจังหวัดพิจิตร หมายเลข 2 นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ : เรารักพิจิตร หมายเลข 3 นายวิเชียร เขียรชัยพงษ์ : ศิษย์หลวงพ่อเพชร หมายเลขที่ 4 นายมาโนชย์ วัฒนประสิทธิ์ : คณะก้าวหน้า หมายเลข 5 นางพัฒน์นิยา มูละ : อิสระ

## พิษณุโลก

หมายเลข 1 นายรัตน์ กานูจรัตน์ : อิสระ หมายเลข 2 นายณชพล พลอาสา : คณะก้าวหน้า หมายเลข 3 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ : พลังพิษณุโลก หมายเลข 4 นายเต็มสิน แจ่มมีสุข : อิสระ หมายเลข 5 นายปณต รุจนาถาณิน : อิสระ หมายเลข 6 นางสาวลดา ช่างพินิจ : อิสระ

## สุโขทัย

หมายเลข 1 นายมนู พุกประเสริฐ : อิสระ หมายเลข 2 นายวิรัตน์ วิริยะ : อดีต ส.อบจ.เขต 1

## เพชรบูรณ์

หมายเลข 1 นายอัครเดช ทองใจสด : อิสระ หมายเลข 2 นายสมพร คำเนียม : อิสระ หมายเลข 3 นางอัสมา ราชสารณ์ : อิสระ หมายเลข 4 นายสิทธิชัย ต๊ะอาจ : คณะก้าวหน้า

## อุตรดิตถ์

หมายเลข 1 นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา : อิสระ หมายเลข 3 นายเอกาพัทธ์ พุฒโต : อิสระ หมายเลข 4 นายปิ่นฉวีวัฒน์ นาคมูล : คณะก้าวหน้า

## ตาก

หมายเลข 1 นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ : อดีตนายก อบจ. หมายเลข 2 นางศิริกุล อนุตรพงษ์ : พัฒนาการ หมายเลข 3 นายศรีชัย ปานเนียม : คณะก้าวหน้า หมายเลข 4 นายดิฐชัย ฉันทิกุล : อดีตรองนายก อบจ.

## กำแพงเพชร

หมายเลข 1 นายสุนทร รัตนากร : กลุ่มหมอทร หมายเลข 2 นายปฐมภพ ปรากฏการชยันนคร : อิสระ หมายเลข 3 นายอภิสิทธิ์ พรหมฤทธิ์ : คณะก้าวหน้า

## ภาคใต้

### นครศรีธรรมราช

หมายเลข 1 นายอำนาจ ยุติธรรม : นครประชารัฐ หมายเลข 2 นางกนกพร เดชเดโช : พลังเมืองนคร หมายเลข 3 นายอนันต์ ทองอุ่น : ทิศทางใหม่ หมายเลข 4 นายแพทย์อิสระ หัสตินทร์ : นครก้าวหน้า หมายเลข 5 นายนนทิวรรธิน นนทภักดิ์ : อิสระ หมายเลข 6 พล.ท.ธีรธัญญ์ จินดาเงิน : คนรักเมืองคอน หมายเลข 7 นายพิชัย บุญเกียรติ : อดีตนายก อบจ. หมายเลข 8 นายพงษ์สุกร ไพริน

### พังงา

หมายเลข 1 นายสุทธิโชค ทองขุ่มนุ้ม : คณะก้าวหน้าพังงา หมายเลข 2 นายธราธิป ทองเจิม : ร่วมสร้างพังงา หมายเลข 3 นายบำรุง ปิยนามวาณิช : อดีตนายก อบจ.

## กระบี่

หมายเลข 1 นายสมศักดิ์ กิตติธรรมกุล : อดีตนายก อบจ.

## ภูเก็ต

หมายเลข 1 นายจิรายุส ทรงยศ : คนบ้านเรา หมายเลข 2 นายเรวัต อารีรอบ : ภูเก็ตหยัดได้ หมายเลข 3 นายสรุทธิ  
ปาสิมาพันธ์ : คณะก้าวหน้าภูเก็ต หมายเลข 4 นายทรงศักดิ์ สอนอักษร : ภูเก็ตบั่นเต้ หมายเลข 5 นายปัญญา ไกรทัศน์  
: อิสระ

## นราธิวาส

หมายเลข 1 นายกุเซ็ง ยาวอหะซัน : อดีตนายก อบจ. หมายเลข 2 นายรารี มามะ : อดีต ส.ส. หมายเลข 3 นายคอยรู  
ซามัน มะ : คณะก้าวหน้า

## ตรัง

หมายเลข 1 นายบุ่นเลี้ยง โล่สถาพรพิพิธ : กิจปวงชน หมายเลข 2 นายสาธิต วงศ์หนองเตย : ตรีงพัฒนาเมืองตรัง  
หมายเลข 3 นายภูผา ทองนอก : ตรีงก้าวหน้า

## ชุมพร

หมายเลข 1 นายลิขิต ศรีชาติ : ฝั่งงาน หมายเลข 2 นายศิริศักดิ์ อ่อนละมัย : อดีต ส.ส. หมายเลข 3 นายนพพร อุสิทธิ์  
: อดีตประธานสภา อบจ.

## ระนอง

หมายเลข 1 นายธนากร บริสุทธินาณี : รวมพลังระนอง หมายเลข 2 นายชัยวัฒน์ เศรษฐยุทธานนท์ : ระนองก้าวหน้า  
หมายเลข 3 นายสมมาตร จำปาตะ : อิสระ

## สุราษฎร์ธานี

หมายเลข 1 นายวิเชียร จันทร์บัว : อิสระ หมายเลข 2 นายชุมพล กาญจนะ : อดีต ส.ส. หมายเลข 3 นายมนตรี  
เพชรขุ่ม : อดีตนายก อบจ. หมายเลข 4 นายสรรเสริญ ฤกษ์อุไร : อิสระ หมายเลข 5 นางจิรวรรณ สารสิทธิ์ : อิสระ  
หมายเลข 6 นายพงษ์ศักดิ์ จำแก้ว : อดีตนายกสมาคมก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน หมายเลข 7 นายพงษ์ศักดิ์ โพธิ์ครูประเสริฐ :  
ก้าวหน้าสุราษฎร์ธานี

## พัทลุง

หมายเลข 1 นายภูงศ์ วรศรี : อดีตประธานสภา อบจ. หมายเลข 2 นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร : อดีตนายก อบจ.

หมายเลข 3 นายกัญชาติ ชายเกตุ : อิสระ

## สงขลา

หมายเลข 1 นายจะเด็ด เหมโกวิททรัพย์ : อิสระ หมายเลข 2 พ.อ.สุชาติ จันทร์โชติกุล : สงขลาประชารัฐ หมายเลข 3  
นายไพเจน มากสุวรรณ : พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 4 นางภัทรวรรณ ขำตรี : เพื่อสังคม

## สตูล

หมายเลข 1 นายเกตุชาติ เกษา : พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 2 นายสัมฤทธิ์ เสียงประสิทธิ์ : สตูลสันติธรรม

หมายเลข 3 นายนาวิ พรหมทรัพย์ : อิสระ หมายเลข 4 นายชอลิฮัน อิสมาแอล : เพื่อไทยอนาคตสตูล

ปัตตานี

หมายเลข 1 นายรุสดี สารเอง : อดีต ส.จ. หมายเลข 2 นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี : อดีตนายก อบจ.

ยะลา

หมายเลข 1 นายมุขตาร์ มะทา : ยะลาพัฒนา หมายเลข 2 นายอับดุลลาเตะ ยากัด : ยะลาประชารัฐ

## ภาคใต้

นครศรีธรรมราช

หมายเลข 1 นายอำนาจ ยุติธรรม : นครประชารัฐ หมายเลข 2 นางกนกพร เดชเดโช : พลังเมืองนคร หมายเลข 3 นายอนันต์ ทองอุ่น : ทิศทางใหม่ หมายเลข 4 นายแพทย์อิสระ หัสตินทร์ : นครก้าวหน้า หมายเลข 5 นายนนทิวรรธี นนทภักดิ์ : อิสระ หมายเลข 6 พล.ท.ธีรฉัตรชัย จินดาเงิน : คนรักเมืองคอน หมายเลข 7 นายพิชัย บุญยเกียรติ : อดีตนายก อบจ. หมายเลข 8 นายพงษ์รัฐกร ไพริน

พังงา

หมายเลข 1 นายสุทธิโชค ทองชุมนุ้ม : คณะก้าวหน้าพังงา หมายเลข 2 นายธราธิป ทองเจิม : ร่วมสร้างพังงา หมายเลข 3 นายบำรุง ปิยนามวาณิช : อดีตนายก อบจ.

กระบี่

หมายเลข 1 นายสมศักดิ์ กิตติธรรกุล : อดีตนายก อบจ.

ภูเก็ต

หมายเลข 1 นายจิรายุส ทรงยศ : คนบ้านเรา หมายเลข 2 นายเรวัต อารีรอบ : ภูเก็ตหยัดได้ หมายเลข 3 นายสรุทธิ ปาลิมาพันธ์ : คณะก้าวหน้าภูเก็ต หมายเลข 4 นายทรงศักดิ์ สวนอักษร : ภูเก็ตบู๊นเต้ หมายเลข 5 นายปัญญา ไกรทัศน์ : อิสระ

นราธิวาส

หมายเลข 1 นายกุเซ็ง ยาวอหะซัน : อดีตนายก อบจ. หมายเลข 2 นายรารี มามะ : อดีต ส.ส. หมายเลข 3 นายคอยรู ซามัน มะ : คณะก้าวหน้า

ตรัง

หมายเลข 1 นายบุนเล้ง โล่สถาพรพิพิธ : กิจปวงชน หมายเลข 2 นายสาธิต วงศ์หนองเตย : ตรีพัฒนาเมืองตรัง หมายเลข 3 นายภูผา ทองนอก : ตรีก้าวหน้า

ชุมพร

หมายเลข 1 นายลิขิต ศรีชาติ : ฝั่งงาน หมายเลข 2 นายศิริศักดิ์ อ่อนละมัย : อดีต ส.ส. หมายเลข 3 นายนพพร อุสิทธิ์ : อดีตประธานสภา อบจ.



ระนอง

หมายเลข 1 นายธนากร บริสุทธิ์ยามณี : รวмпพลังระนอง หมายเลข 2 นายชัยพัฒน์ เศรษฐยุกานนท์ : ระนองก้าวหน้า  
หมายเลข 3 นายสมมาตร จำปาตะ : อีสระ

สุราษฎร์ธานี

หมายเลข 1 นายวิเชียร จันทร์บัว : อีสระ หมายเลข 2 นายชุมพล กาญจนะ : อดีต ส.ส. หมายเลข 3 นายมนตรี  
เพชรขุ่ม : อดีตนายก อบจ. หมายเลข 4 นายสรรเสริญ ฤกษ์อุไร : อีสระ หมายเลข 5 นางจิรวรรณ สารสิทธิ์ : อีสระ  
หมายเลข 6 นายพงษ์ศักดิ์ จำแก้ว : อดีตนายกสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หมายเลข 7 นายพงษ์ศักดิ์ โพธิ์ครูประเสริฐ :  
ก้าวหน้าสุราษฎร์ธานี

พัทลุง

หมายเลข 1 นายภูงค์ วรศรี : อดีตประธานสภา อบจ. หมายเลข 2 นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร : อดีตนายก อบจ.  
หมายเลข 3 นายภูชาติ ชายเกตุ : อีสระ

สงขลา

หมายเลข 1 นายจะเด็ด เหมโกวิททรัพย์ : อีสระ หมายเลข 2 พ.อ.สุชาติ จันทร์โชติกุล : สงขลาประชารัฐ หมายเลข 3  
นายไพเจน มากสุวรรณ : พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 4 นางภัทรวรรณ ขำตรี : เพื่อสังคม

สตูล

หมายเลข 1 นายเกตุชาติ เกษา : พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 2 นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ : สตูลสันติธรรม  
หมายเลข 3 นายนาวิ พรหมทรัพย์ : อีสระ หมายเลข 4 นายชอลิฮัน อิสมาแอล : เพื่อไทยอนาคตสตูล  
ปัตตานี

หมายเลข 1 นายรุสดี สารเอง : อดีต ส.จ. หมายเลข 2 นายเศรษฐ อัญญ์ : อดีตนายก อบจ.

ยะลา

หมายเลข 1 นายมุขตาร์ มะทา : ยะลาพัฒนา หมายเลข 2 นายอับดุลลาเตะ ยากัด : ยะลาประชารัฐ

## ภาคกลาง

พระนครศรีอยุธยา

หมายเลข 1 นางสมทรง พันธุ์เจริญวรกุล : อดีตนายก อบจ. หมายเลข 2 นายวัศพงศ์ วิฑูรเมธา : คณะก้าวหน้า  
หมายเลข 3 ดร.นพดล อมรเวช : อีสระ

สมุทรปราการ

หมายเลข 1 น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย : สมุทรปราการก้าวหน้า หมายเลข 2 นายรัชชานนท์ ทองอร่าม : อีสระ  
หมายเลข 3 นายนำพล คารมปราชญ์ : ผู้สมัครอีสระ หมายเลข 4 นายอำนวยการ รัชมิตต์ : อดีตนายก อบจ. หมายเลข 5  
นายธัชชัย เมตโต : คณะก้าวหน้า

ลพบุรี

หมายเลข 1 น.ส.ศรีรัตน์ ฤกษ์พิชัย : อีสระ หมายเลข 2 นายฤทธิ์ พัวพันธ์ : คณะก้าวหน้า หมายเลข 3 นางอรพิน จิระ

พันธุ์วานิช : อดีตนายก อบจ. หมายเลข 4 นายสรรเสริญ ประเสริฐสุข : อิสระ หมายเลข 5 พล.อ.ศุภวุฒิ อุตมะ : รวม  
พลังพัฒนาลพบุรี

สิงห์บุรี

หมายเลข 1 นายอุดม จำปาสัก : อิสระ หมายเลข 2 นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร : อดีตนายก อบจ. หมายเลข 3 นาย  
สุรชัย บุญลือ : คณะก้าวหน้า หมายเลข 4 นายสุรสาธิต ผาสุข : อดีต ส.ส.

ชัยนาท

หมายเลข 1 นายอนุสรณ์ นาคาศัย : อดีตนายก อบจ. หมายเลข 2 นายสุรพงษ์ สะอาด : อิสระ

อ่างทอง

หมายเลข 1 นายสุรเชษ นิมกุล : กลุ่มรักบ้านเกิด หมายเลข 2 นายโยธิน เปาอินทร์ : คณะก้าวหน้า

สระบุรี

หมายเลข 1 น.ส.ปานิฐาฉันทน์ เทียมประเสริฐ : อิสระ หมายเลข 2 น.ส.รมณีย์วรรณ โรจนกุล : อิสระ หมายเลข 3 น.ส.  
มยุรี ตันท์พรชัย : อิสระ หมายเลข 4 นายวิฑูลย์

แก้วสุวรรณ : คณะก้าวหน้า หมายเลข 5 นายสัญญา บุญหลง : อดีตนายก อบจ. หมายเลข 6 นายจักรกล ตันท์พรชัย  
: อิสระ หมายเลข 7 พ.ต.ท.ชาติชาย เจริญลาภ : อิสระ หมายเลข 8 น.ส.ปวีร์วรรณ นันทปัญญา : อิสระ

ชลบุรี

หมายเลข 1 นายวิทยา คุณปลื้ม : กลุ่มเรารักชลบุรี หมายเลข 2 น.ส.พลอยลภัสร์ สิงห์โตทอง : คณะก้าวหน้าเปลี่ยน

ชลบุรี หมายเลข 3 นายสรายุทธ วงษ์แสงทอง : หัวหน้ากลุ่มชลบุรีก้าวหน้า หมายเลข 4 นายสภา พละวารี : อิสระ

สมุทรสาคร

หมายเลข 1 นายเขาวรินทร์ ชาญสายชล : พรรคเพื่อไทย หมายเลข 2 นายไพศาล สำราญทรัพย์ : ทีมรักษ์สาคร

หมายเลข 3 นายอุดม ไกรวัฒน์สุวรรณ : ทีมคนทำงาน หมายเลข 4 นายอวยชัย

จาดุรพันธ์ : คณะก้าวหน้า หมายเลข 5 นายสนธิญา สวัสดิ์ : ประชาธิรัฐ สมุทรสาคร หมายเลข 6 นาย วรพงษ์ ชอบชื่น :  
อิสระ

สมุทรสงคราม

หมายเลข 1 น.ส.สุกานดา ปานะสุทธะ : ร่วมรัฐพัฒนา หมายเลข 2 นายประเสริฐศักดิ์ เตมธนะศักดิ์ : ร่วมใจพัฒนา

หมายเลข 3 นายพิสิฐ เสือสมิง : รักถิ่นเกิด หมายเลข 4 นายอานุกาฬ ลิขิตอำนวยชัย : คณะก้าวหน้า หมายเลข 5 น.ส.

สุนิสา ตันประเสริฐ : คนทำงาน หมายเลข 6 นายธนวุฒิ โมทย์วารีย์ศรี : เพื่อไทยเพื่อคนสมุทรสงคราม

ปราจีนบุรี

หมายเลข 1 นางกฤษณ์กมล แพงศรี : คณะก้าวหน้า หมายเลข 2 นายเกียรติกร พากเพียรศิลป์ : พรรคเพื่อไทย

หมายเลข 3 นายสุนทร วิลาวลัย : อิสระ หมายเลข 4 นายอิสสราร วณิชชากร : อิสระ

สระแก้ว

หมายเลข 1 นายกฤษณ สุนทรกิจพาณิชย์ : อิสระ หมายเลข 2 นายสมาน บุขาร์ตันชัย : อิสระ หมายเลข 3 นางขวัญ

เรือน เทียนทอง : อิสระ

ฉะเชิงเทรา

หมายเลข 1 นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ : แปรวิวัฒน์ใหม่ หมายเลข 2 จำเอกยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ : ฉะเชิงเทราก้าวไกล  
จันทบุรี

หมายเลข 1 นายธนภณ กิจกาญจน์ : อดีตนายก อบจ. หมายเลข 2 นางลัดดา จตุอภัยศรี : อนาคตจันทน์ หมายเลข 3  
นายมานะ ชนะสิทธิ์ : สุยจันทน์

อุทัยธานี

หมายเลข 1 นายเผด็จ นุ้ยปรี : อดีตนายก อบจ.

ปทุมธานี

หมายเลข 1 นายชาญ พวงเพ็ชร์ : อดีตนายก อบจ. หมายเลข 2 พล.ต.ท.คำณวิทย์ ธูปกระจ่าง : คนรักปทุม หมายเลข  
3 น.ส.กรรณิการ์ นาคอินทร์ : อีสระ

นนทบุรี

หมายเลข 1 นายไพบูลย์ กิจวรวิฑู : คณะก้าวหน้า หมายเลข 2 นายฉลอง เรี่ยวแรง :พลังนนท์ หมายเลข 3 พ.ต.อ.  
ธงชัย เย็นประเสริฐ : ผึ้งหลวง หมายเลข 4 นางพิมพ์พร ชูรอด : อีสระ

ตราด

หมายเลข 1 นายสามารถ พงษ์วัน : อีสระ หมายเลข 2 นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ : อดีตนายก อบจ. หมายเลข 3 นาย  
ประทีป เลขาพันธ์ : ตราดบ้านเรา หมายเลข 4 นายสังคม นิลฉวี : อีสระ หมายเลข 5 ดร.บรรจง กาญจนานิล : อีสระ  
ประจวบคีรีขันธ์

หมายเลข 1 นายสรารัฐ ลีมอรุณรักษ์ : ประจวบโมเดล หมายเลข 2 นายวิจิต ปลั่งศรีสกุล : พรรคเพื่อไทย

นครปฐม

หมายเลข 1 นายชัชวาล จันทะสาร : คณะก้าวหน้า หมายเลข 2 นายจิระวัฒน์ สะสมทรัพย์ : กลุ่มชาวบ้าน หมายเลข 3  
นายกองโทเพียว

เนี่ยะแก้ว :พลังแผ่นดิน หมายเลข 4 นายวินัย วิจิตรโสภณ : พรรคเพื่อไทย หมายเลข 5 นายวีระพงศ์ เศรษฐบุต :  
อีสระ หมายเลข 6 พ.ต.อ.วีระยศ ชื่นกลิ่นรูปศิริ : อีสระ

นครสวรรค์

หมายเลข 1 นายศรัณู ฤกษ์รัตการ : พรรคก้าวหน้า หมายเลข 2 น.ส.สิริลักษณ์ บัณฑิตศิลปะศักดิ์ : พรรคเสรีรวมไทย

หมายเลข 3 พล.ต.ท.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ : นครสวรรค์บ้านเรา

ราชบุรี

หมายเลข 1 นายอรรถพงศ์ ห่องริ้ว : นิวเจน หมายเลข 2 นางภรณ์ นรการกมล : ราชบุรีก้าวหน้า หมายเลข 3 นาย  
วิวัฒน์ นิติกานูจนา : พัฒนาราชบุรี

ระยอง

หมายเลข 1 นายปิยะ ปิตุเตชะ : อดีตนายก อบจ. หมายเลข 2 นางสาวจิตต์ เลหาะโรจนพันธ์ : คณะก้าวหน้า

หมายเลข 3 นายเกรียงไกร กิ่งทอง หมายเลข 4 นายสุวิทย์ เหล่าฤทธิไกร

เพชรบุรี

หมายเลข 1 นายชัยยะ อังกิ้นันท์ : รวมใจเพชร

กาญจนบุรี

หมายเลข 1 นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ : พลังกาญจน์ หมายเลข 2 นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ : พลังใหม่ หมายเลข 3

น.ส.สาวิกา ประเสริฐผล : NEXT กาญจนบุรี หมายเลข 4 พ.ต.ท.กิตติพิชญ์ จันทร์สมบูรณ์ : เมืองกาญจน์ก้าวใหม่

สุพรรณบุรี

หมายเลข 1 พล.ต.เทียมศักดิ์ สุขานุกุศล : อีสระ หมายเลข 2 นางปารีณา แก้วทะชาติ : อีสระ หมายเลข 3 นายบุญชู

จันทร์สุวรรณ : อดีตนายก อบจ. หมายเลข 4 นายเสน่ห์ บุญสุข : อีสระ

นครนายก

หมายเลข 1 นายวิเชช บำรุงจิตร หมายเลข 2 นายสุรชัย ชูสกุล หมายเลข 3 น.ส.สมจิตต์ หนูนั๊กดี หมายเลข 4 น.ส.

ภัทรา สีนสีบผล หมายเลข 5 นายสิทธิชัย กิตติธเนศวร หมายเลข 6 นายจักรพันธ์ จินตนาพากานนท์

อ้างอิง : [https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news\\_2440639](https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2440639)

## “จรินทร์” ขอทุกฝ่ายร่วม กก.สมานฉันท์ ย้ำใช้หลักฉันทมติ ไม่บังคับเสียงข้างน้อย



หน.ปชป.ระบุพรรคชัดเจนหนุนร่างรัฐบาล-ฝ่ายค้านแก้ รธน. ไม่ควรมีอะไรสะดุด พร้อมเรียกร้องทุกฝ่ายร่วม กก.สมานฉันท์ ย้ำใช้หลักฉันทมติที่เป็นเอกฉันท์ ไม่ใช่เสียงข้างมากบังคับเสียงข้างน้อย

วันนี้ (13 พ.ย.) นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะมีการบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมวันที่ 17-18 พ.ย.นี้ว่า สำหรับพรรคประชาธิปัตย์ชัดเจนแล้วว่าเราสนับสนุนร่างของพรรคร่วมรัฐบาล และร่างของพรรคร่วมฝ่ายค้าน แล้วก็มีความเห็นว่าจะไม่ควรจะมีอุปสรรคอะไรที่จะมาทำให้การพิจารณาเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญสะดุดต่อไปอีก

ส่วนการที่มีผู้ให้ความเห็นว่าจะมีการทำประชามติหรือไม่นั้น นายจรินทร์กล่าวว่า ต้องทำประชามติ แต่รัฐธรรมนูญระบุไว้ชัดแล้วว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 นั้น การทำประชามติจะต้องไปทำหลังจากผ่านที่ประชุมร่วมวาระที่ 3 แล้ว ก่อนนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเท่านั้น เพราะฉะนั้นถ้าจะทำก็ต้องไปทำตรงนั้น จะมาทำก่อนด้วย-หลังด้วย ก็จะกลายเป็นถูกข้อหาว่าถ่วงเวลาแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยไม่จำเป็น ซึ่งเราก็ต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญคือ พอผ่านวาระ 3 เราก็ไปทำประชามติ ก็น่าจะเป็นที่ยุติได้

นอกจากนี้ ในเรื่องของการตรวจสอบว่าร่างของรัฐบาล กับร่างของฝ่ายค้าน และอีก 2-3 ร่างนั้น ขอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ ที่ได้มีการยื่นเรื่องให้ประธานรัฐสภาส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างทั้งหมดนี้ขอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้น นายจรินทร์กล่าวว่า โดยรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 หรือมาตราอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องระบุไว้ชัดอยู่แล้วว่า การตรวจสอบสามารถทำได้ แต่ให้ไปทำหลังจากผ่านวาระ 3 และก่อนนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเช่นกัน ซึ่งมีขั้นตอนกระบวนการเวลาของมันอยู่แล้ว ไม่จำเป็นจะต้องมาทำเดี๋ยวนี้ แต่ก็เป็นสิทธิถ้าหากว่าใครจะยื่นไป แต่ก็อาจจะทำให้โดนข้อหาว่าตั้งใจจะถ่วงเวลาแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยไม่จำเป็นได้เช่นกัน

ส่วนประเด็นคณะกรรมการสมานฉันท์ที่มีผู้สื่อข่าวสอบถามนั้น นายจรินทร์กล่าวว่า ขณะนี้อย่างน้อยที่สุดตนรวมทั้งพรรคประชาธิปัตย์ต้องการเห็นคณะกรรมการสมานฉันท์เกิดขึ้น เพราะเห็นว่าเป็นทางออกทางหนึ่งของประเทศที่เป็นรูปธรรมที่สุดเท่าที่คิดได้ในเวลานี้ และจะมีส่วนช่วยที่จะทำให้คนไทยทั้งประเทศได้ เห็นว่ารัฐสภายังเป็นที่พึงของประชาชนได้ ไม่จำเป็นต้องหันไปหาระบบอื่น อันนี้คือหัวใจและเหตุผลสำคัญ และท่านประธานรัฐสภาก็เห็นด้วย จึงเป็นที่มาที่ได้ขอให้สถาบันพระปกเกล้าไปคิดรูปแบบว่าคณะกรรมการสมานฉันท์หรือจะชื่ออะไรก็ตาม ควรจะมีรูปแบบอย่างไร ปรากฏว่าขณะนี้ได้คำตอบกลับมาแล้วว่า สถาบันพระปกเกล้าเสนอมา 2 รูปแบบ

รูปแบบที่ 1 คือ รูปแบบของคณะกรรมการ 7 ฝ่ายเหมือนที่ตนและพรรคประชาธิปัตย์เสนอ เกือบจะเรียกได้ว่าเหมือนกันทุกประการ เพื่อแก้ไขปัญหาระยะสั้น หรือแก้ปัญหาเฉพาะสถานการณ์ทางการเมืองปัจจุบัน สำหรับรูปแบบที่ 2 ก็คือ รูปแบบให้มีตัวแทนของฝ่ายต่างๆ ไปเป็นคณะกรรมการ ซึ่งก็คงจะประกอบด้วยคนนอก 1-2-3-4-5-6 ส่วนตัวบุคคลจะเป็นอย่างไรนั้นก็เป็นเรื่องอนาคต เพื่อหาทางออกให้กับประเทศในระยะกลางระยะยาว

สำหรับคณะกรรมการสมานฉันท์ 7 ฝ่าย ที่ตนและพรรคประชาธิปัตย์เสนอนั้น มีบางฝ่ายมีความเห็นคล้ายๆ กับว่าไม่ประสงค์จะเข้าร่วมเพราะเกรงว่าจะเสียงข้างน้อยในคณะกรรมการชุดนั้น หรือมีบางฝ่ายมีเสียงมากกว่า อันนี้ขอเรียนว่าไม่อยากจะให้กังวลและอยากให้ทุกฝ่ายเข้าร่วม ที่ไม่อยากจะให้กังวลเพราะว่าคณะกรรมการชุดนี้โดยเจตนาผมที่ตนเสนอนั้น ไม่ใช่การลงมติในแต่ละประเด็นแล้วใช้เสียงข้างมากบังคับเสียงข้างน้อยให้ยอมตาม แต่เจตนาผมคือต้องการให้ทั้ง 7 ฝ่าย หรือ 8 ฝ่ายก็แล้วแต่ ไปแสวงหาความเห็นพ้อง ที่ตนเคยเรียนย้ำหลายครั้ง คำว่าเห็นพ้องแปลว่าไปแสวงหาความเห็นที่เป็นเอกฉันท์ หรือที่เรียกว่าฉันทามติ ถ้ามี 7 ฝ่าย ก็แปลว่าต้อง 7:0 ไม่ใช่ 6:1 ไม่ใช่ 5:2 หรือ 4:3 ถ้าอย่างนั้นก็ไม่จำเป็นต้องทำเพราะถือว่าไม่เห็นพ้อง ไม่เป็นฉันทามติหรือเอกฉันท์

เพราะฉะนั้น ถ้าเป็นเช่นนี้ตนคิดว่าจะมีเสียงข้างมากข้างน้อยไม่สำคัญขอให้เห็นตรงกัน เห็นพ้องกัน ประเด็นนั้นก็ได้รับการพิจารณา แล้วถ้าประเด็นใดเห็นพ้องกันแล้ว มีฉันทามติร่วมกันแล้ว 7:0 แล้ว ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับไปปฏิบัติ เช่นสมมติว่าถกกันเรื่องแก้รัฐธรรมนูญ เห็นตรงกันแล้ว 7:0 ว่าจะต้องไปแก้ ห้ามโยกโย้ ควรจะดำเนินการโดยเร็วอย่างไร อันนี้ถ้าเห็นตรงกันก็ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการให้เป็นไปตามนั้นได้ อะไรที่ถ้ายังเห็นไม่ตรงกันก็จับเข่าคุยกันต่อไป อาจจะมีความเห็นตรงกันเพิ่มเติมมาก็ได้ หรืออะไรที่สุดท้ายแล้วไม่ตรงกันจริงๆ ก็อาจจะขึ้นบัญชียกยอดไปให้คณะกรรมการชุดที่ 2 ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการระยะกลางระยะยาวได้พิจารณาต่อไปอีกก็ได้

เพราะฉะนั้น ทั้งหมดนี้ตนคิดว่าเป็นแนวคิดที่ตนได้คิดร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์ครบวงจรแล้วพอสมควร และเข้าใจว่าพรรคร่วมรัฐบาลก็เห็นด้วยกับแนวทางนี้ จึงไม่อยากจะให้กังวลว่าไม่อยากจะเข้าร่วมเพราะกลัวว่าจะใช้เสียงเสียงข้างมากมาบังคับ คงไม่เกิดสิ่งนั้นสำหรับแนวคิดที่ตนเสนอ

อ้างอิง : <https://mgronline.com/politics/detail/9630000117522>

13 พฤศจิกายน 2563 4:37 pm

## อภิสิทธิ์เรียกร้องนายกฯ จริงใจแก้รัฐธรรมนูญ



สมาคมนักข่าวฯ 13 พ.ย.- “อภิสิทธิ์” เรียกร้องนายกฯ แสดงความจริงใจแก้รัฐธรรมนูญ บอกให้ส.ว.ยกมือผ่าน ก็จะทำให้ประเทศมีทางออก “คุณหญิงสุภารัตน์” ให้นายกฯ เสียสละลาออก เลือกตั้งใหม่ปลายปี 64

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35 คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) องค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย (P-Net) และ 30 องค์กรประชาธิปไตย ร่วมจัดเวทีประชุมทางการเมือง หัวข้อ “บทบาทรัฐสภาในการโหวตแก้รัฐธรรมนูญ 7 ญัตติ กับจุดเปลี่ยนประเทศไทย”

นายพิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ประธาน ครป.กล่าวว่า กลุ่มที่เป็นจุดชี้ขาดอนาคต คือ ส.ว.ทั้ง 250 คน ที่เป็นตัวแทนของกลุ่มอำนาจและชนชั้น เป็นกลุ่มอภิสิทธิ์ในสังคมที่ถูกถ่ายทอดอำนาจจากคนบางกลุ่ม เพื่อเข้ามาทำงานในรัฐสภา วันนี้หากไม่ลดทอนอำนาจของ ส.ว. ก็จะทำให้ปัญหาของการแก้รัฐธรรมนูญไม่บรรลู่ และความขัดแย้งในสังคมเพิ่มมากขึ้น

ด้านนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การมาร่วมครั้งนี้ ไม่เกี่ยวกับการบริหารพรรคประชาธิปัตย์แต่มาในนามส่วนตัว และแม้จะมีชื่อตกเป็นแคนดิเดตนายกฯ อยู่ แต่เพราะในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ กำหนดข้อกำหนดที่จะทำให้หลุดจากแคนดิเดตนายกฯ ได้นั้น จะต้องล้มละลาย ตาย และติโตโทษคดีอาชญากรรม ซึ่งตนยังไม่พร้อมทั้ง 3 สถานะ

นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า หากยังจำกันได้เมื่อปี 2559 ตนออกมาคัดค้านไม่ให้รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ โดยเฉพาะหมวดหมู่เรื่องสิทธิเสรีภาพที่ถูกรีดรอน แม้จะอ้างว่า เป็นฉบับปราบโกง แต่กลไกทั้งหมดโน้มเอียง อ่อนแอ ไม่เป็นประชาธิปไตย ตามมาตรฐานสากลอย่างที่เคยกล่าวอ้างไว้ และตนไม่เคยสนับสนุนให้ พล.อ.ประยุทธ์ ที่ตอนนั้นถูกเสนอชื่อเข้ามาเป็นแคนดิเดตนายกฯ จนที่สุดก็ได้มาเป็น นายกฯ เพราะพล.อ.ประยุทธ์จะเป็นศูนย์รวมของความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นหลังประเทศมีประชาธิปไตย

นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า สิ่งที่ตนค้านก็เป็นจริง ไม่ผิดอย่างที่เคยบอกไว้ในวันนั้น และเมื่อวันนี้ พล.อ.ประยุทธ์เป็นต้นตอของความขัดแย้งก็ควรจะแสดงความรับผิดชอบ แสดงจุดยืนที่ชัดเจนด้วยความจริงใจต่อการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญทั้ง 7 ฉบับ ซึ่งจะเป็นเรื่องง่ายและได้รับเสียงสนับสนุนในรัฐสภา หากพล.อ.ประยุทธ์ลุกขึ้นยืนพูดต่อหน้าทุกคน แล้วขอให้ส.ว.ยกมือให้รัฐธรรมนูญผ่าน เท่านั้นจะทำให้ประเทศหาทางออกได้ แม้จะยืนยันว่าจะไม่ลาออกก็ตาม

นายอภิสิทธิ์ กล่าวอีกว่า ถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่ลาออกก็จะทำให้การเผชิญของกลุ่มที่คัดค้านกลับมาสร้างบรรยากาศที่ตึงเครียด จนท้ายที่สุดทำให้ประเทศไทยหาทางออกไม่ได้กลับไปใช้ทางออกเดิม

ด้าน คุณหญิงสุภารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานผู้ก่อตั้งสถาบันสร้างไทย กล่าวว่า วันนี้ความความขัดแย้งทั้งหมด จะยุติได้ หากพล.อ.ประยุทธ์ มีความจริงใจและเสียสละครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการลาออก เพราะหากตั้งต้น ไม่รับข้อเสนอของฝ่ายที่เห็นต่างก็จะทำให้สถานการณ์ตึงเครียดมากกว่านี้ ส่วนการประชุมรัฐสภา วันที่ 17-18 พฤศจิกายนนี้ จะถือเป็นการชี้ชะตาและพิสูจน์ความจริงใจของพล.อ.ประยุทธ์ พร้อมยื่นข้อเสนอ บันได 3 ขั้นเลือกตั้งใหม่ภายในปลายปี 2564

ขณะที่นายคำณูณ สิทธิสมาน ส.ว. ในฐานะสมาชิกรัฐสภาที่จะร่วมโหวตนั้น กล่าวว่า เชื่อว่า จะมีร่างฯที่จะความเห็นชอบจากรัฐสภาในวาระรับหลักการ เช่น ร่างแก้มาตรา 256 ของพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคร่วมฝ่ายค้าน โดยส่วนตัว อยากปรับร่างรัฐธรรมนูญของไอลอร์ เพราะเห็นว่า มีวัตถุประสงค์ตั้ง ส.ส.ร. แต่ยังติดใจในหลายประเด็น เช่น การให้ ส.ว.พ้นจากตำแหน่งทันที ทำให้ยังไม่สามารถที่จะโหวตรับร่างของไอลอร์ได้.-สำนักข่าวไทย

อ้างอิง : <https://tna.mcot.net/politics-583630>



วันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 16.42 น.

### เวทีสภาที่ 3 ถกชี้ชะตาแก้รธน.จับตา17-18พ.ย.เป็นจุดเปลี่ยนประเทศไทย



เวทีสาธารณะสภาที่ 3 ถกชี้ชะตาแก้ รธน.7 ญัตติจุดเปลี่ยนประเทศ! ‘มาร์ค’ เดือน 17-18 พ.ย.นี้หากปิดแก้รัฐธรรมนูญ หนทางแก้ขัดแย้งแทบไม่เหลือ ด้าน ‘หญิงหน่อย’ ชี้โอกาสสุดท้ายพิสูจน์ใจนายกฯ ขณะที่“คำณูน” เสนอนิรโทษกรรมทุกฝ่ายผ่าทางตัน

13 พ.ย.2563 ที่สมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35 คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) องค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย (P-Net) และ 30 องค์กรประชาธิปไตย ร่วมกันจัดเวทีสาธารณะสภาที่ 3 ว่าด้วยปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง รัฐสภาจะหาทางออกร่วมกันได้อย่างไร หัวข้อ "บทบาทรัฐสภาในการโหวตแก้รัฐธรรมนูญ 7 ญัตติ กับจุดเปลี่ยนประเทศไทย"

โดยนายอดุลย์ เขียวบริบูรณ์ ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35 กล่าวว่า ครั้งหนึ่งเคยสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพราะคิดว่าจะทำงานเพื่อประโยชน์สาธารณะ จึงทำให้ต้องประกาศขอให้ พล.อ.ประยุทธ์ลาออก ในฐานะที่เป็นตัวปัญหาทุกเรื่อง หากนายกฯลาออกจะเป็นการถอดสลักตัวแรก เพื่อนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นการถอดสลักที่สอง แต่ปรากฏว่ามีส.ว.ที่แต่งตั้งโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กลับไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ตีความการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ดังนั้น ประชาชนต้องออกมาช่วยกันกดดัน

นายพิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ประธานครป. กล่าวว่า ตอนนี้เป็นเวลาแห่งประวัติศาสตร์ที่จะได้ดูว่าประเทศไทยจะไปในทิศทางไหน โดยรัฐสภาเป็นสถาบันที่มีบทบาทอย่างมากทั้งในฐานะเป็นตัวปัญหาและคลี่คลายปัญหาให้กับสังคม เราเห็นภาพชัดว่าจุดชี้ขาด คือ วุฒิสภา

"พื้นฐานของส.ว. 250 คนทั้งในแง่บุคคลและโครงสร้าง กล่าวได้ชัดเจนว่าส.ว.เป็นตัวแทนชนชั้นนำและกลุ่มคนอภิสิทธิ์ชน ไม่ได้เป็นตัวแทนของประชาชน โดยมีอุดมการณ์รากฐานที่ต้องการรักษาอำนาจเดิมเอาไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ ปกป้องวัฒนธรรมอุปถัมภ์ ภายใต้ความเชื่อเช่นนี้ทำให้ส.ว.พยายามใช้ยุทธศาสตร์เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวผ่านการเลือกองค์กรอิสระ การลงมติคัดค้านในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หากมีการปฏิบัติทางการเมืองที่กระทบต่อเครือข่ายตัวเอง ส่งผลให้เห็นการต่อต้านหลากหลายและการประดิดฐวาทกรรมเพื่อหยุดยั้งการกระทำที่คุกคามตนเอง เห็นได้จากการต่อต้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 ที่มีการส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ เพื่อหยุดยั้งไม่ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ" นายพิชัย กล่าว

นายพิชาย กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม แรงกดดันที่เกิดขึ้นอาจเกิดทำให้เอกภาพของส.ว.เกิดการแตกชั้นได้ และจะมีพื้นที่ เจตจำนงเสรีหลงเหลืออยู่บ้าง โดยไม่ได้มุ่งเพื่อประโยชน์ของตนแต่ฝ่ายเดียว การตัดสินใจจะยื่นการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะทำให้ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของส.ว.น้อยลง เพราะการทำเช่นนั้นไม่ต่างอะไรกับการไม่ฟังเสียงของประชาชน ยิ่งไปกว่านั้นจะทำให้ความขัดแย้งเข้มข้นมากขึ้น

"ผลกระทบที่มากกว่าภาพลักษณ์ที่เสียของส.ว.มีมากกว่านั้นเพราะจะทำให้ประชาชนเชื่อว่าส.ว.เป็นตัวแทนของกลุ่มอำนาจที่อยู่เบื้องหลัง ทำให้ประชาชนแสดงออกถึงความสิ้นหวัง บทบาทที่ส.ว.จะดำเนินการในวันที่ 17-18พ.ย. จะต้องตระหนักความเป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทย การตัดสินใจลงมติในทางใดก็ต้องใช้จินตนาการและวิสัยทัศน์ มากกว่าผลประโยชน์เฉพาะหน้า" นายพิชาย กล่าว

ด้านนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี อภิปรายแสดงความคิดเห็นว่า ตนเองเคยออกมาแสดงความคิดเห็นว่า ไม่ควรเห็นชอบรัฐธรรมนูญพ.ศ.2560 เพราะมีปัญหาหลายประการ ทั้งความอ่อนแอในการปราบปรามการทุจริตและความอ่อนแอในประชาธิปไตย โดยเฉพาะอำนาจหน้าที่ของส.ว.ที่มากขึ้น ซึ่งจะกลายเป็นความขัดแย้งเสียเอง

นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ความขัดแย้งในปัจจุบันมีความซับซ้อนและมีมิติมากขึ้น เพราะมีมิติความคาดหวังของคนรุ่นใหม่ และความเหลื่อมล้ำ อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่ยังมีทางออกได้ คือ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยต้องให้รัฐสภามีฉันทามติว่า ควรมีการปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นทางออกที่ดีที่สุด

นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ถ้าในวันที่ 17-18 พ.ย.เลือกที่จะปฏิเสธการแก้ไขรัฐธรรมนูญ บอกได้เลยว่าเส้นทางการนำไปสู่การ คลี่คลายความขัดแย้งแทบจะไม่เหลือแล้ว การจะทำให้คลี่คลายได้จะต้องมีการรับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทุกฉบับ คนพยายามตีความและอ้างศาลรัฐธรรมนูญควรไปอ่านคำวินิจฉัยในอดีตใหม่ เพราะครั้งนั้นการยกร่างรัฐธรรมนูญไม่ จำเป็นต้องทำประชามติ แต่รัฐธรรมนูญปัจจุบันกำหนดให้ต้องทำประชามติอยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องทำประชามติถึง สองรอบ

"การลาออก การยุบสภาโดยที่ยังไม่มีการแก้ไขกติกา จะยังคงทำให้ปัญหาค้างคาอยู่เหมือนเดิม การรับหลักการร่างแก้ไข รัฐธรรมนูญจะเป็นรูปธรรมเดียวที่ทำให้เห็นว่าผู้มีอำนาจได้ยินข้อเรียกร้องถึงกติกาที่ควรต้องแก้ไข และจะเป็นการสร้าง เวทีและโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างรัฐสภาและผู้เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ และนำไปสู่การแก้ไข ในขั้นตอนของรัฐสภา"

นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า สำหรับข้อห่วงใยเรื่อง หมวด 1 หมวด 2 ของรัฐธรรมนูญ หากติดตามเนื้อหาในรัฐธรรมนูญตั้งแต่ อดีตเป็นต้นมาจะพบว่าเกิดความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ที่สำคัญประเด็นเกี่ยวกับพระราชอำนาจไม่ได้มีแค่หมวด ดังกล่าวเท่านั้น แต่ยังมีในหมวดอื่นๆด้วย ถ้าเรากังวลว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะไปกระทบเรื่องเหล่านี้ ก็ควรไปพูดคุย กันด้วยเหตุผลในรัฐสภา และกำหนดเป็นข้อตกลงว่ายังต้องคงไว้ซึ่งความเป็นรัฐเดี่ยว และการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อเปิดพื้นที่ให้เอาเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนไปคุยกันได้อย่าง มีเหตุผล เพื่อไม่ให้มีการใช้ถ้อยคำไปกระทบความรู้สึกต่อกัน

"แต่ตอนนี้คาดการณ์ว่าจะเกิดการรับและไม่รับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญบางฉบับ ช่องว่างระหว่างสองฝ่ายไม่ได้ลดลงเลย มีความพยายามจะบอกว่านายกฯสัญญาแล้ว ซึ่งเท่าที่ติดตามพบว่านายกฯบอกแค่ให้สนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐบาลและพยายามอ้างเป็นเรื่องของรัฐสภา แต่กลับเกิดการพยายามยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ ถ้านายกฯจะทำให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 7 ฉบับผ่านสภาทำได้ง่ายขึ้นโดยยื่นบอกกลางสภาเลยว่าร่างรัฐธรรมนูญเป็นทางออกของประเทศและให้ไปคุยในรายละเอียด เพื่อให้นายกฯทำงานต่อไปได้ ผมก็อยากดูเหมือนกันว่าถ้านายกฯพูดแบบนี้จะมีส.ว.ไม่ยอมรับร่างรัฐธรรมนูญอีกหรือไม่" นายอภิสิทธิ์ กล่าว

คุณหญิงสุภารัตน์ เกตุราพันธ์ ประธานสถาบันสร้างไทย กล่าวว่า ความขัดแย้งครั้งนี้มีมิติระหว่างประชาชนด้วยกันเอง รวมทั้งยังเรื่องการเมืองต่างเมืองแตกต่างกันของคนในแต่ละช่วงวัย นอกจากนี้ ในอดีตเมื่อครั้งมีความขัดแย้งหรือการรัฐประหาร แต่ละครั้งทุนของประเทศยังหนายอยู่ ทว่าครั้งนี้เรามีความเปราะบางมาก เราจะเสี่ยงไม่ได้และจะต้องไม่เกิดการใช้กำลังเด็ดขาด เพราะจะทำให้ประเทศไทยจมดิ่งไม่รู้ถึงจุดไหน

คุณหญิงสุภารัตน์ กล่าวอีกว่า การที่นายกฯบอกว่าตัวเองไม่ได้ทำผิดใดๆนั้นถือว่าเป็นความผิดชัดเจน การกระทำของนายกฯทำให้ตนเองเป็นศูนย์กลางความขัดแย้ง เริ่มตั้งแต่การสืบทอดอำนาจและติดกับดักตัวเอง ตามมาด้วยการกระทำผิดรัฐธรรมนูญนับครั้งไม่ถ้วน โดยเฉพาะการบริหารราชการแผ่นดินที่ไม่ได้มีการปราบโกง ส่วนหนึ่งมาจากองค์กรตรวจสอบไม่ได้ทำหน้าที่ตรวจสอบ

"รัฐธรรมนูญฉบับนี้ลิดรอนสิทธิประชาชนและขัดขวางการกระจายอำนาจ ทำให้ไม่เกิดความเจริญงอกงามในประเทศไทย การแก้ไขปัญหาทำได้ง่ายๆ คือ ความจริงใจของนายกฯ และเปิดหูรับฟังโดยเข้าใจและต้องนำไปแก้ไข การเป็นผู้นำไม่ใช่ทำทุกอย่างเพื่อรักษาอำนาจแต่ต้องทำให้ประเทศอยู่รอด" คุณหญิงสุภารัตน์ กล่าว

คุณหญิงสุภารัตน์ กล่าวว่า รัฐบาลไม่ได้จริงจังในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะย้อนกลับไปพบว่ามีกระบวนการที่จะพยายามยื้อไม่ให้เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะการยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความ ดังนั้น ในวันที่ 17-18 พ.ย.จะเป็นโอกาสสุดท้ายในการพิสูจน์ความจริงใจของนายกฯ

"ถ้านายกฯจริงใจก็พูดออกมาคำเดียว คิดว่าส.ส.และส.ว.จะเห็นด้วยและทำให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญพิจารณาได้จบภายในเดือนธ.ค.ทั้งสามวาระ และเข้าสู่กระบวนการจัดทำประชามติ ซึ่งแบบนี้ทำให้ปลายปี 2564 ประชาชนจะได้เลือกตั้งภายใต้กติกาที่มาจากประชาชน" คุณหญิงสุภารัตน์ กล่าว

ขณะที่ นายคำณูน สิริธิตสมาน ส.ว. กล่าวว่า ที่มาอภิปรายในเวทีแห่งนี้ของตนเองไม่สามารถพูดแทนคนอื่นได้ แต่จะเป็นเพียงการนำเสนอข้อมูลในนามส่วนตัว ทั้งนี้ วันที่ 17-18 พ.ย.เป็นวันที่ประวัติศาสตร์ต้องจารึกไว้พอสมควร ตนเองคิดทบทวนตลอดเวลา นับตั้งแต่มาเป็น ส.ว. โดยเคยเสนอว่าบ้านเมืองถึงเวลาที่ต้องคิดถึงการคลายความขัดแย้งเป็นรูปธรรมด้วยการออกกฎหมายนิรโทษกรรมทุกฝ่าย รวมไปถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

นายคำณูน กล่าวว่า ส่วนตัวรับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ให้ตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญและการลดอำนาจของส.ว. ส่วนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับอื่นๆ ไม่ใช่ว่าตนเองไม่เห็นด้วย แต่มองว่าในเมื่อจะมีสภาร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็ควรให้สภาร่างรัฐธรรมนูญเข้ามาดำเนินการแก้ไขในประเด็นอื่นๆ ซึ่งความคิดเห็นของตนเองในลักษณะนี้ถือเป็นส่วนน้อยในวุฒิสภา

"ผมเห็นว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้ขัดรัฐธรรมนูญและไม่ขัดกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญทุกฉบับไม่เคยกำหนดให้มีการให้เปิดให้ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับได้ ยกเว้นรัฐธรรมนูญปี 2534 ที่มีการแก้ไขเพื่อให้มีการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อรัฐธรรมนูญ 2560 เกิดขึ้นมาแล้ว การแก้ไขมาตรา 256 จะต้องถูกทำประชามติโดยอัตโนมัติอยู่แล้ว จึงไม่ขัดกับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ" นายคำณูณ กล่าว

และว่า เส้นทาง การไปศาลรัฐธรรมนูญเรื่องใดๆ รัฐธรรมนูญแต่ละประเทศจะเขียนไว้ค่อนข้างจำกัด อย่างรัฐธรรมนูญ 2560 ก็กำหนดแล้วว่าจะต้องดำเนินการตาม 256 (9) เท่านั้น ซึ่งเป็นช่วงก่อนการนำขึ้นทูลเกล้าฯ และเป็น การกำหนดกรอบของศาลรัฐธรรมนูญไว้อย่างจำกัด การไปศาลรัฐธรรมนูญโดยอาศัยช่องทางตามมาตรา 49 ว่าด้วยการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองจะกระทำมิได้ โดยยื่นผ่านอัยการสูงสุด ซึ่งในช่องทางนี้ศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคำวินิจฉัยแล้วว่า การเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้มีความผิด ส่วนมาตรา 210 (2) ที่ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอำนาจหน้าที่ของรัฐสภา ที่มีส.ส.และส.ว.ร่วมกันยื่นญัตติต่อประธานรัฐสภา เพื่อให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญนั้นตนเองไม่เห็นด้วยและจะไม่ยกมือให้กับญัตตินี้ เนื่องจากตนเองเป็นฝ่ายนิติบัญญัติหากไม่รู้ว่หน้าที่มีอะไรแต่ต้องไปถามศาลรัฐธรรมนูญ ย่อมเป็นเรื่องแปลก การเขียน 210 (2) ในเชิงทฤษฎีคิดว่าค่อนข้างอันตราย

อ้างอิง : <https://www.naewna.com/politic/531648>

13 พฤศจิกายน 2563 5:10 pm

## สมชัย ชี้ร่างพ.ร.บ.ประชามติไม่เห็นหัวประชาชน



มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 13 พ.ย. – สมชัย ชี้ ร่างฯประชามติของรัฐบาลที่เสนอสภาสะท้อนความไม่จริงใจ ไม่ทันการณ์ ไม่ทันสมัย ไม่เข้าใจหลักการการทำประชามติ และไม่เห็นหัวประชาชน เผยรับฟังความเห็นแบบไม่เปิดกว้าง

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) กล่าวในการเสวนาสาธารณะ “จับตาประชามติ แก้ไขรัฐธรรมนูญ” ว่าร่าง พ.ร.บ.ประชามติที่รัฐบาลเสนอสภา มีการรับฟังความคิดเห็นช่วงระหว่าง 19 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน ที่จัดทำโดย กกต. และรายงานการรับฟังความคิดเห็นที่ส่งให้สภา พร้อมร่างฯ พ.ร.บ.ประชามติจำนวน 33 หน้า ทุกหน้าเขียนว่าไม่มีความเห็น เนื่องจากการไปแสดงความคิดเห็นต้องทำเป็นจดหมายและอีเมล

นายสมชัย มองว่า รัฐบาลไม่ใส่ใจในการออกกฎหมายประชามติ เพราะดูได้จากการดำเนินการล่าช้ามา 3 ปี 6 เดือน 28 วัน หลังรัฐธรรมนูญออกมาใช้ 6 เมษายน 2560 แต่คณะรัฐมนตรีมีมติร่างกฎหมายประชามติ 8 กันยายน 2563 และ กกต. รับฟังความคิดเห็น 19 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน นายกรัฐมนตรีลงนามส่งร่างฯ ให้สภา 4 พฤศจิกายน ซึ่งการที่นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา มีมติว่าร่างกฎหมายประชามติ เป็นกฎหมายปฏิบัติ ข้อดีก็คือ จะทำให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความรวดเร็ว จะมีการพิจารณาพร้อมของทั้งสองสภา แต่การที่มีสมาชิกวุฒิสภาที่ไว้วางใจไม่ได้ก็อาจจะกลายเป็นข้อเสียใหม่

นายสมชัย กล่าวว่าเมื่อดูจากร่าง พ.ร.บ.ประชามติ ที่เสนอสภาจะพบว่า การทำประชามติจะทำได้ 2 เงื่อนไข คือ ทำตามมาตรา 256 และมาตรา 166 คือ ครม.ต้องการทำประชามติ ซึ่งจะพบว่าร่างฯ ที่เสนอเป็นการออกกฎหมายที่ไม่ทันการณ์ คือ หากจะทำประชามติแบบเร็วๆ ไม่สามารถทำได้ มีการกำหนดระยะเวลาว่าต้องไม่เร็วกว่า 90 วัน และไม่ช้ากว่า 120 วัน และยังพบว่าไม่ทันสมัย เหตุ มาตรา 33 ระบุให้ใช้หีบและบัตรออกเสียง มาตรา 34 ระบุการลงคะแนน ทำเครื่องหมายกากบาท เมื่อเทียบกับกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.กำหนดให้ใช้วิธีการอื่น สะท้อนเห็นถึงความไม่ทันสมัย ที่ในอนาคตอาจมีวิธีการอื่นเช่น การลงคะแนนทางโทรศัพท์มือถือ

นายสมชัย ยังกล่าวว่านอกจากนี้ยังพบว่า เขียนโดยไม่เข้าใจปรัชญาการทำประชามติ คือสามารถทำประชามติได้ในระดับชาติ ทั่วประเทศ และระดับพื้นที่ รวมทั้งไม่เห็นหัวประชาชน เพราะกำหนดการลงคะแนนล่วงหน้าได้เฉพาะนอกเขต จะลงคะแนนล่วงหน้าในเขตได้เฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องไปปฏิบัติหน้าที่ แทนที่จะเปิดให้ประชาชนลงคะแนนได้โดยง่ายเอาความสะดวกของเจ้าหน้าที่เป็นหลัก ทั้งที่การจัดการทำประชามติง่ายกว่าการเลือกตั้ง ส.ส.มากมาย และไม่มีการลงคะแนนนอกราชอาณาจักร ออกแบบมาจำกัดสิทธิประชาชน เน้นสะดวกเจ้าหน้าที่.-สำนักข่าวไทย

อ้างอิง : <https://tna.mcot.net/politics-583649>

## "สมชัย" สับร่างประชามติรบ. ไม่จริงใจล้ำสมัยไม่เข้าใจปรัชญา เอาแต่สะดวกจนท.



อดีต กกต. ชี้ ร่างฯ ประชามติของรัฐบาลที่เสนอสภาสะท้อนความไม่จริงใจ ไม่ทันการณ์ ไม่ทันสมัย ไม่เข้าใจหลักการ การทำประชามติ และไม่เห็นหัวปชช. เผยรับฟังความเห็นแบบไม่เปิดกว้าง โวยเอาแต่สะดวกจนท.

วันนี้ (13พ.ย.) นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต. กล่าวในการเสวนาสาธารณะ “จับตาประชามติ แก้ไขรัฐธรรมนูญ” ว่าร่าง พ.ร.บ.ประชามติที่รัฐบาลเสนอสภา มีการรับฟังความคิดเห็นช่วงระหว่าง 19 ต.ค. -2 พ.ย. ที่จัดทำโดย กกต. และรายงานการรับฟังความคิดเห็นที่ส่งให้สภา พร้อมร่างฯ พ.ร.บ.ประชามติมีจำนวน 33 หน้า ทุกหน้าเขียนว่าไม่มีความคิดเห็น ประกอบกับการแสดงความคิดเห็นต้องทำเป็นจดหมายและอีเมลมองว่า รัฐบาลไม่ใส่ใจในการออกกฎหมายประชามติ ดูได้จากการดำเนินการล่าช้ามา 3 ปี 6 เดือน 28 วัน หลังรัฐธรรมนูญออกมาใช้ 6 เม.ย.60 แต่ ครม.มีมติร่างกฎหมายประชามติ 8 ก.ย. 63 และ กกต.รับฟังความคิดเห็น 19 ต.ค. -2 พ.ย. นายกรัฐมนตรีลงนามส่งร่างฯ ให้สภา 4 พ.ย. ซึ่งการที่นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา มีมติว่าร่างกฎหมายประชามติ เป็นกฎหมายปฏิรูป ข้อดีก็คือจะทำให้ การพิจารณาเป็นไปด้วยความรวดเร็วที่จะมีการพิจารณาร่วมของทั้งสองสภา แต่การที่มีสมาชิกวุฒิสภาที่ไว้ใจไม่ได้ก็ อาจจะกลายเป็นข้อเสียใหม่

นายสมชัย กล่าวว่าเมื่อดูจากร่าง พ.ร.บ.ประชามติ ที่เสนอสภาจะพบว่า การทำประชามติจะทำได้ 2 เงื่อนไข คือ ทำตามมาตรา 256 และมาตรา 166 คือ ครม.ต้องการทำประชามติ ซึ่งจะพบว่าร่างฯ ที่เสนอเป็นการออกกฎหมายที่ไม่ทันการณ์ คือ หากจะทำประชามติแบบเร็วๆ ไม่สามารถทำได้ มีการกำหนดระยะเวลาว่าต้องไม่เร็วกว่า 90 วัน และไม่ช้ากว่า 120 วัน และยังพบว่าไม่ทันสมัย เหตุ มาตรา 33 ระบุให้ใช้หีบและบัตรออกเสียง มาตรา 34 ระบุการลงคะแนน ทำเครื่องหมายกากบาท เมื่อเทียบกับกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.กำหนดให้ใช้วิธีการอื่น สะท้อนเห็นถึงความไม่ทันสมัย ที่ในอนาคตอาจมีวิธีการอื่นเช่น การลงคะแนนทางโทรศัพท์มือถือ

นอกจากนี้ยังพบว่า เขียนโดยไม่เข้าใจปรัชญาการทำประชามติ คือสามารถทำประชามติได้ในระดับชาติ ทั่วประเทศ และระดับพื้นที่ รวมทั้งไม่เห็นหัวประชาชน เพราะกำหนดการลงคะแนนล่วงหน้าได้เฉพาะนอกเขต จะลงคะแนนล่วงหน้าในเขตได้เฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องไปปฏิบัติหน้าที่ แทนที่จะเปิดให้ประชาชนลงคะแนนได้โดยง่าย เอาความสะดวกของเจ้าหน้าที่เป็นหลัก ทั้งที่การจัดการทำประชามติง่ายกว่าการเลือกตั้ง ส.ส.มากมาย และไม่มีการลงคะแนนนอกราชอาณาจักร ออกแบบมาจำกัดสิทธิประชาชน เน้นสะดวกเจ้าหน้าที่

อ้างอิง : <https://mgronline.com/politics/detail/9630000117556>

วันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 16.52 น.

## หัวหน้าหนู ยัน ‘ภท.’ ยกมือรับการแก้รธน. ให้กำลังใจ ‘นายกฯ’ บ้านพักหลวง



“อนุทิน” ยัน “ภท.” ไม่เขว ปม “ส.ว.-ส.ส.” พปชร. ยื่นศาลรธน. ตีความญัตติแก้ รธน. ย้ำชัดยกมือรับการแก้การ พร้อมเพียงแน่ พร้อมให้กำลังใจ “นายกฯ” ปม บ้านพักหลวง

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีท่าที ของพรรคภูมิใจไทยต่อการลงมติในวันที่ 17-18 พฤศจิกายนนี้ หลังจากที่ ส.ว. และ ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ จะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ ว่า พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ก็ลงมติแก้ไขรัฐธรรมนูญ เราเสนอพร้อมกับรัฐบาลอยู่แล้ว หมวด 1 หมวด 2 ไม่แตะ แต่เห็นด้วยให้แก้มาตรา 256 และให้มี ส.ส.ร. ซึ่งการมี ส.ส.ร. นั้น ก็คือการเป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนนั่นเอง

ผู้สื่อข่าวถามว่า การที่ ส.ว. และ ส.ส. ของพรรคพลังประชารัฐยื่นตีความเช่นนี้เป็นการเล่นเกมหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เราไม่พูดถึงคนอื่นซี พูดถึงพรรคเราอย่างเดียว

เมื่อถามถึงกรณีที่จะมีการส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ นายอนุทิน กล่าวว่า พรรคภูมิใจไทยไม่เกี่ยว เราไม่ได้ไปลงชื่อกับเขาด้วย พรรคภูมิใจไทยเราขอโหวตอย่างเดียว ยืนยันพรรคภูมิใจไทยแก้รัฐธรรมนูญ ไม่ว่าใครจะศึกษาอะไร เราก็โหวตตามนี้ เราตัดสินใจไปเรียบร้อยแล้ว รอวันยกมือ

เมื่อถามว่า ไม่ได้เป็นการทำให้พรรคภูมิใจไทยไขว้เขวใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวเสียงสูงว่า “ไม่มี.. ก็บอกแล้วไงว่าเรารอยยกมือ”

เมื่อถามย้ำว่า จะโหวตแบบพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่ทราบ ไม่ได้คุยกัน แต่พรรคภูมิใจไทยมีจุดยืนของเราอยู่แล้ว และ ส.ส. ภูมิใจไทย ทุกคนแถลงจุดยืนไว้หมดแล้ว ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสิน เพราะเป็นรัฐธรรมนูญของประชาชน ต้องฟังเสียงประชาชน จะได้ไม่ต้องมีการตีความอะไรกันอีก

ผู้สื่อข่าวถามว่า พรรคภูมิใจไทยจะ ลงมติไปในแนวทางเดียวกันหมดใช่หรือไม่ หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวพร้อมทำมือประกอบว่า “พรรคภูมิใจไทยเรามั่นทางไปพร้อมกัน เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปพร้อมกัน”

เมื่อถามว่า แจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบถึงเจตนาดังกล่าวหรือยัง นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่ต้องแจ้ง เพราะเราแถลงจุดยืนต่อหน้าสาธารณะชน ต่อหน้าประชาชน ไปแล้ว

ผู้สื่อข่าวถามว่า ได้มีการพูดคุยหารือกันถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญ นัดอ่านคำวินิจฉัย คุณสมบัติพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และร.มว.กลาโหม กรณียังคงอยู่ในบ้านพักหลวงหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่มีฯ พรรคภูมิใจไทย ไม่ได้คุยกันถึงเรื่องนี้ เป็นเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญ เราไม่ก้าวก่าย เราให้กำลังใจนายกฯตลอดเวลา และไม่หวังอะไร

อ้างอิง : <https://www.naewna.com/politic/531651>



## กมธ.ศึกษาแก้ รธน. สรุปความเห็นไม่ควรรับร่างแก้ไขรายมาตรา ห่วงองค์กรมีอำนาจทับซ้อนกัน



กมธ.ศึกษาแก้ รธน. สรุปความเห็นไม่ควรรับร่างแก้ไขรายมาตรา เพราะหากมี ส.ส.ร. และรัฐสภาแก้ไขรัฐธรรมนูญ บางมาตรา องค์กรจะมีอำนาจทับซ้อนกัน

วันนี้ (13 พ.ย. 2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ได้นัดประชุมร่วมรัฐสภา วันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน เพื่อพิจารณาวาระสำคัญ คือ รายงานการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ก่อนรับหลักการจำนวน 6 ฉบับ ซึ่งคณะกรรมการ (กมธ.) พิจารณาเสร็จแล้ว และเรื่องด่วน คือ ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ จำนวน 7 ฉบับ แบ่งเป็น ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับที่เสนอโดย ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล จำนวน 1 ฉบับ, ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับที่เสนอโดย ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้าน จำนวน 5 ฉบับ และร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับที่เสนอโดย นายจอน อึ้งภากรณ์ ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (ไอลอร์ว) กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 98,041 คน เป็นผู้เสนอ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับรายงานการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ ก่อนรับหลักการ ที่มีนายวิรัช รัตนเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ เป็นประธาน กมธ. นั้น มีสาระที่สำคัญ คือ การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ แยกเป็นรายฉบับทั้งสิ้น 6 ฉบับ โดยนำความเห็นของ กมธ.ฯ บรรจุไว้ในรายงาน แต่ไม่สรุปผลในทิศทางใดทิศทางหนึ่งอย่างชัดเจน

ทั้งนี้ความเห็นของ กมธ. นั้นแบ่งเป็น 2 ฝั่งอย่างชัดเจน คือ ฝั่งที่เห็นว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมฝ่ายค้าน ที่แก้ไขมาตรา 256 และให้ตั้งหมวดว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) นั้น สามารถทำได้ ไม่ขัดต่อหลักการของรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นฝั่งของ กมธ. ที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งสนับสนุนให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ ขณะที่อีกฝั่งที่เห็นว่าไม่สามารถแก้ไขโดยตั้ง ส.ส.ร. ได้ เป็นฝั่งจาก ส.ว. และมีนายไพบุลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะผู้นำยื่นญัตติให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดย ส.ส.ร. นั้นขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 ที่กำหนดให้ทำได้ เฉพาะแก้ไขเพิ่มเติม ไม่ใช่ยกร่างใหม่ทั้งฉบับ ได้ให้ความเห็นโต้แย้งไว้อย่างชัดเจน

ทั้งนี้ยังมีประเด็นข้อกฎหมายที่น่าสนใจ คือ กรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีลักษณะการทำงานแบบซ้อนองค์กร หากมี ส.ส.ร. และ รัฐสภาแก้ไขรัฐธรรมนูญบางมาตรา ซึ่ง กมธ. สรุปความเห็นว่า กมธ. สามารถมีมติรับหลักการร่างรัฐธรรมนูญทั้ง 6 ฉบับได้ เพราะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติใช้อำนาจแทนประชาชน แต่หากรัฐสภาลงมติรับร่างแก้ไขเพิ่มเติมที่

เสนอแก้รายมาตรา จะมีผลให้เกิดองค์กรที่มีอำนาจทับซ้อนกัน จึงไม่พึงกระทำ เพราะขัดต่อหลักการสำคัญ คือ รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดและมีผลย้อนแย้งในทางปฏิบัติ

ขณะที่หากรัฐสภาไม่ลงมติรับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบรายมาตรา จะนำเนื้อหาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้หรือไม่ ความเห็นของ กมธ. สรุปว่าทำได้เพราะเป็นสิ่งที่ ส.ส.ร. จะดำเนินการแต่ต้องเป็นไปภายใต้กรอบของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาลงมติแล้วอย่างเคร่งครัด

อ้างอิง : <https://mgronline.com/politics/detail/9630000117593>

# MATCHON ONLINE

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 - 08:19 น.

## 17-18 พ.ย. จับตาทำที่ ส.ส.-ส.ว.โหวตร่างแก้ รธน. 7 ญัตติ ขณะที่ ‘ปชป.-ภท.’ มั่นใจฉลุย 2 ร่าง



### 17-18 พ.ย. จับตาทำที่ ส.ส.-ส.ว.โหวตร่างแก้ รธน. 7 ญัตติ ขณะที่ “ปชป.-ภท.” มั่นใจฉลุย 2 ร่าง

วันที่ 14 พฤศจิกายน ยังต้องจับตาความเคลื่อนไหวและท่าทีของ ส.ส.และ ส.ว. ก่อนจะถึงวันโหวตร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 7 ญัตติ โดยญัตติที่ 1 กับญัตติที่ 2 เป็นร่างการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 ของพรรคร่วมรัฐบาลและฝ่ายร่วมค้าน ที่เสนอแก้มาตรา 256 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ส่วนอีก 4 ญัตติเป็นของพรรคเพื่อไทย (พท.) คือ ญัตติที่ 3 แก้ไขมาตรา 272 ตัดอำนาจ ส.ว.ร่วมโหวตเลือกนายกฯ พ่วงมาตรา 159 ปิดทางเลือกนายกฯคนนอก ญัตติที่ 4 แก้ไขมาตรา 270 และมาตรา 271 ตัดอำนาจ ส.ว.ติดตามการปฏิรูปประเทศ ญัตติที่ 5 แก้ไข มาตรา 279 ยกเลิกคำสั่งประกาศ คสช.และญัตติที่ 6 แก้ไขมาตรา 91-92 และมาตรา 94 และยกเลิกมาตรา 93 มาตรา 101 (4) และมาตรา 105 วรรคสามเรื่อง ระบบเลือกตั้ง โดยให้ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ให้กลับไปใช้แบบรัฐธรรมนูญ 2540 และญัตติที่ 7 ของโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน หรือไอลอร์ ที่เสนอแก้มาตรา 256 เลือกตั้ง ส.ส.ร. 200 คน จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา กล่าวยืนยันว่า การประชุมรัฐสภาวันที่ 17-18 พฤศจิกายน จะมีเฉพาะการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเท่านั้น และเตรียมความพร้อมสำหรับการลงมติแล้ว รวมไปถึงการรองรับกลุ่มผู้ชุมนุมที่จะมาติดการประชุมรัฐสภาด้วย เพราะส.ว.กังวลเรื่องนี้ แต่ไม่ได้กำชับเป็นพิเศษ เพราะสภาดำเนินการอยู่แล้ว ส่วนเรื่องข้างนอกสภาเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องดูแล

นายสมบุรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า การพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวันที่ 17 พฤศจิกายน ลำดับแรกจะพิจารณารายงานของคณะกรรมการมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ก่อนรับหลักการ จากนั้นจะให้ที่ประชุมพิจารณาเนื้อหาของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ให้ตัวแทนผู้เสนอร่างแก้ไขที่แจ้งชื่อแล้ว อาทิ นายจอน อึ้งภากรณ์ ผู้อำนวยการไอลอร์ นายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้จัดการไอลอร์ นำเสนอ และให้สมาชิกรัฐสภาซักถาม เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วจะให้สมาชิกรัฐสภาลงมติ ในญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญ พร้อมกัน 7 ฉบับ เพื่อประหยัดเวลา

**นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์** รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวว่า พรรค ปชป.ชัดเจนแล้วว่าสนับสนุนร่างของพรรคร่วมรัฐบาลและร่างของพรรคร่วมฝ่ายค้าน ที่เสนอให้แก้ไขมาตรา 256 โดยตั้ง ส.ส.ร. ไม่ควรจะมีอุปสรรคอะไรที่จะมาทำให้การพิจารณาเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญสะดุดต่อไปอีก

**นายอนุทิน ชาญวีรกูล** รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) กล่าวว่า พรรค ภท.พร้อมโหวตอยู่แล้ว โดยหมวด 1 หมวด 2 ไม่แตะ แต่เห็นด้วยให้แก้มาตรา 256 และให้มี ส.ส.ร. พรรค ภท.รอโหวตอย่างเดียว ยืนยันพรรค ภท.แก้รัฐธรรมนูญ ไม่ว่าใครจะศึกษาอะไร เราก็มองตามนี้ เราตัดสินใจไปเรียบร้อยแล้ว รอวันยกมือ

**ด้านนายวันชัย สอนศิริ** ส.ว. กล่าวว่า ยืนยันมาตั้งแต่ต้นแล้วว่ารับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยมีการตั้ง ส.ส.ร. และสนับสนุนให้มีการแก้ไขมาตราที่ 272 คือเรื่องโหวตนายกฯ ที่ตัดอำนาจ ส.ว. และเชื่อว่าวันที่ 17-18 พฤศจิกายนนี้ จะผ่านรัฐสภาอย่างแน่นอน

**นายสุทิน คลังแสง** ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) ว่า วิปพรรค พท. และวิปพรรคร่วมฝ่ายค้าน จะประชุมร่วมกันในวันที่ 16 พฤศจิกายนนี้ เพื่อกำหนดแนวทางเกี่ยวกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ขณะนี้ยังไม่สามารถบอกได้ว่าโหวตอย่างไรบ้าง ส่วนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของไอลอร์ยังต้องคุยกันให้ชัดเจนว่าจะพิจารณากันอย่างไร

**นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร** ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะโฆษกพรรคก้าวไกล (ก.ก.) กล่าวว่า พรรค ก.ก. คงจะโหวตผ่านในวาระที่ 1 ให้กับร่างของไอลอร์ แม้จะมีข้อติดใจหรือข้อโต้แย้งในหลายประเด็น แต่ไม่ผิดหลักการใดๆ และสามารถแก้ไขได้ในชั้นคณะกรรมการ (กมธ.) วิสามัญฯ สำหรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญอีก 6 ฉบับที่เหลือหากไม่ขัดต่อหลักการ ยินดีที่จะโหวตให้ผ่าน

ขณะที่**นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ** อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) และอดีตนายกฯ กล่าวว่า ต้องรอดูว่าในวันประชุมรัฐสภาวันที่ 17-18 พฤศจิกายน ที่จะมีการโหวตร่างแก้ไขเพิ่มรัฐธรรมนูญจะมีส่วนช่วยลดความตึงเครียดได้หรือไม่ คาดว่าจะไม่ผ่านทุกร่าง หาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่ลาออก แต่สามารถช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้ บรรยากาศก็ผ่อนคลาย คนส่วนใหญ่มองว่าถ้า พล.อ.ประยุทธ์ออกแรง อยากรู้ก็ผ่าน อยากรู้เห็นนายกฯและรัฐบาลเป็นผู้นำในการส่งสัญญาณชัดเจนว่าได้ยินข้อเรียกร้องของประชาชน

อ้างอิง : [https://www.matichon.co.th/politics/news\\_2440877](https://www.matichon.co.th/politics/news_2440877)

# กรุงเทพธุรกิจ

14 พฤศจิกายน 2563

## 'ปชป.' บุกกต. 16 พ.ย.นี้ จี้หยุดสอบคดี 'ถือหุ้นสื่อ'



**"รามาศ" เตรียมยื่น กต. ร้องหยุดสอบคดี ส.ส.ถือหุ้นสื่อ เหตุศาล รธน.วินิจฉัยเป็นบรรทัดฐานแล้ว**

นายรามาศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) ในฐานะหัวหน้าทีมทนายความต่อสู้คดีถือหุ้นสื่อ ส.ส.กล่าวถึงคดีถือหุ้นสื่อที่อยู่ในชั้นคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กต.) ว่า จากที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยกรณีที่มีการกล่าวหาว่า ส.ส. เป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นเจ้าของในกิจการสื่อสารมวลชนหรือไม่ คำวินิจฉัย ขณะนี้ได้มีการประกาศคำวินิจฉัยฉบับเต็มในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ซึ่งเหตุผลในคำวินิจฉัยระบุไว้ชัดเจนว่า เหตุใดบ้างที่ไม่ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพความเป็น ส.ส. คำวินิจฉัยดังกล่าวผูกพันทุกองค์กร รวมถึงกต.ด้วย

"แต่ขณะนี้ปรากฏว่ายังมีคดีที่มีผู้ไปร้องต่อ กต. ในข้อเท็จจริงเดียวกัน มี ส.ส. ของพรรคประชาธิปัตย์ มี 9 คน และมี 3 คนที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยไว้แล้วว่าไม่เป็นความผิด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และไม่เป็นการสร้างภาระในการถูกดำเนินคดีซ้ำซ้อน ดังนั้นในวันจันทร์ที่ 16 พ.ย.เวลา 10.30 น.จะเดินทางไปยื่นหนังสือต่อ กต.เพื่อขอให้มิตยุติการสอบสวนเรื่องดังกล่าวต่อไป"นายรามาศ กล่าว

อ้างอิง : <https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/907804>

## “วิษณุ” ยืนยันไม่เหมือนยุค”ยิ่งลักษณ์”ตีความแก้รธน.

[การเมือง](#)

14 พฤศจิกายน 2020 - 11:26



**“วิษณุ” ยืนยันไม่เหมือนกับยุค”ยิ่งลักษณ์” หาก ส.ส.-ส.ว.รับหลักการแต่ศาล รธน.วินิจฉัย แก้ รธน.มิชอบ**

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีหากมีการยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ และต่อมากฎรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญมิชอบ จะทำให้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ที่ลงมติรับหลักการไปก่อนในวาระที่ 1 เข้าข่ายกระทำผิดหรือไม่ เพราะในอดีตคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในกรณีแก้ไขรัฐธรรมนูญยุครัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี มาแล้ว ว่า “มันต่างกัน ไม่เหมือนกัน”

อ้างอิง : [https://www.innnews.co.th/politics/news\\_819352/](https://www.innnews.co.th/politics/news_819352/)

14 พฤศจิกายน 2563 11:48 น.

## "วิษณุ"ชี้ศาลรธน.ฟันธง"บิกตู"ผิดจริง ปม"บ้านพักทหาร"กรม.หลุดทั้งหมด



วันเสาร์ที่ 14 พ.ย.63 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยคุณสมบัติ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กรณีพักบ้านหลวง วันที่ 2 ธ.ค.นี้ ว่า ไม่ทราบ ตอนนี้อย่าไปเดาอะไรเลย โดยในวันดังกล่าวเมื่อศาลอ่านคำวินิจฉัยออกมา รายละเอียดชัดเจน หากผิดก็ฟัน และจะฟันเมื่อไหร่ ถ้าไม่ผิดก็ไม่ฟัน

ผู้สื่อข่าวถามว่า หาก พล.อ.ประยุทธ์พ้นจากตำแหน่งคณะรัฐมนตรีจะไปหมดหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ถ้าพ้นคณะรัฐมนตรีก็ไปทั้งหมด โดยคณะรัฐมนตรีจะรักษาการอยู่ก่อน ส่วนตำแหน่งนายฯ พล.อ.ประยุทธ์ก็ยั้งรักษาการอยู่ก่อนได้ แต่ท่านอาจจะขอย้ายไปเหมือนในอดีตที่ พล.อ.สุจินดา คราประยูร ลาออกจากนายฯ ก็ต้องรักษาการ แต่ท่านขอไม่รักษาการโดยต้องเลือกนายฯใหม่ ใช้รายชื่อแคนดิเดตที่มีอยู่ นอกเสียจากมีมติเลือกบุคคลที่อยู่นอกบัญชีของพรรคการเมือง ซึ่งต้องใช้เสียง ส.ว.ด้วย อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่านายฯไม่เคยมาปรึกษากับตน พูดกันครั้งแรกหรือครั้งสุดท้ายในเดือน ก.พ.63

อ้างอิง : <https://siamrath.co.th/n/197128>

## “บิกตู” แม้รอด แต่ร่อแร่ จากมือบเด็ก ถึงบ้านหลวง



แม้จะเจอวิกฤติการเมือง แต่เมื่อดวงยังแข็ง “บิกตู” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ยังคงอยู่รอดปลอดภัย บนเก้าอี้ นายกรัฐมนตรี ที่นั่งมา สู่ปีที่ 7 แล้ว

สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ประเมินสถานการณ์การชุมนุมของคณะราษฎรว่า แฝวลง เพราะจำนวนผู้ชุมนุมลดน้อยลง และมีพลังน้อยลง รวมทั้งความเคลื่อนไหวที่ยาวนาน แต่ยังไม่อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้เกิดความล่าช้า รวมทั้ง ปัญหาภายใน ของแกนนำ

ยิ่งเมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ ยังไม่ยอมลาออก ตามข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมก็ทำให้เกิดความเหนื่อยล้า เกิดขึ้น

พร้อมๆกันนั้น พลังคนเสื้อเหลือง ก็แบ่งบานสะพรั่ง ด้วยพลังความจงรักภักดี ที่ออกมาปกป้องสถาบัน เพื่อต้านทาน ฝ่ายผู้ชุมนุมที่โจมตี สถาบัน อย่างโจ่งครึ้ม ภายใต้ข้อเรียกร้อง ให้ปฏิรูปสถาบันฯ

โดยเฉพาะ เมื่อ พสกนิกร ได้รับเสด็จ เข้าเฝ้า ใกล้ชิด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินี ก็ทำให้บรรยากาศดีขึ้น ส่งผลให้ พล.อ.ประยุทธ์ อารมณ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มากขึ้น

แต่อย่างไรก็ตาม พล.อ.ประยุทธ์. ยังคงถูกจับตามอง ในคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัย กรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ ยังคงพำนักในบ้านพักทหาร ใน ร.1รอ. ว่า ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่

เนื่องจาก พล.อ.ประยุทธ์ เกษียรราชการ จากการเป็น ผบ.ทบ. มาแล้ว เมื่อ 30 ก.ย. 2557 ในขณะที่ มีสถานภาพเป็นหัวหน้าคสช. และ นายกรัฐมนตรี อีกด้วย

จากนายกรัฐมนตรี ในยุครัฐประหาร จนมาสู่การเป็น นายกฯจากการเลือกตั้ง กลายเป็นนักการเมือง แต่ก็ยังอยู่บ้านพักทหาร

จึงทำให้ฝ่ายค้าน ยื่นผ่านประธานสภาฯ ส่งให้ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า เป็นความผิดหรือไม่ เพราะ กองทัพบก ต้องดูแล จ่ายค่าน้ำค่าไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายต่างๆในบ้าน ให้ทั้งหมดนั้น เป็นการรับผลประโยชน์อื่นใดจากทางราชการ อันเป็นการขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และส่วนรวม ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม หรือไม่



และ จะทำให้ความเป็นรัฐมนตรีของพล.อ.ประยุทธ์ นั้น สิ้นสุดลง เฉพาะตัว หรือไม่ เพราะถูกร้องว่า มีการจงใจ ที่จะพำนักในบ้านพักรับรอง ต่อเนื่องยาวนาน ถึง 6 ปีต่อเนื่องกัน พร้อมครอบครัว เป็นการบงกชถึงเจตนาที่ไม่สุจริต อันเป็นความผิดตามมาตรา 157 หรือไม่

กองทัพบกชี้ว่า พล.อ.ประยุทธ์ เป็นอดีตผู้บัญชาการทหารบก และเป็นผู้ที่ ได้ทำคุณประโยชน์ให้ กับกองทัพ และประเทศชาติ

แต่ทว่า กองทัพบก ถูกตั้งข้อสงสัยว่า ต้องนำงบประมาณ ที่มาจากภาษีของประชาชน มาดูแลค่าใช้จ่ายในบ้านให้ อาจเข้าข่าย การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ ส่วนรวม หรือไม่

เพราะมีรายงานว่า กองทัพบกได้ทำหนังสือ ยืนยันไปถึงศาลรัฐธรรมนูญว่ากองทัพบก ดูแลค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟ ค่าใช้จ่ายต่างๆให้ บ้านรับรอง พล.อ.ประยุทธ์ ทั้งหมด ตั้งแต่ปี 2555 ที่มีการเปลี่ยน สถานภาพบ้าน จากบ้านพัก สวัสดิการทบ. มาเป็น บ้านพักรับรอง

เนื่องจากเป็นบ้านพักรับรอง ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของกองทัพบกทุกประการ ที่กองทัพบก จะต้องดูแลอดีตผู้บัญชาการทหารบก และบุคคลที่ทำประโยชน์ให้กับกองทัพและประเทศชาติ

ประเด็นนี้ แม้ว่า จะเป็น ระเบียบกองทัพบก. แต่ทว่า กฎหมายรัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายสูงสุด

ที่สำคัญ เมื่อ คสช.ต้องการร่าง รัฐธรรมนูญ ปี 2560 นี้ ขึ้นมาเพื่อปราบโกง ในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะ ที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน

แต่อย่างไรก็ตาม กลับมีข้อมูล ที่ขัดกัน ออกมาคือ คนใกล้ชิดนายกฯ ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ และดูแลทหาร ในบ้าน เองทั้งหมด

ซึ่งจะต้องรอฟังคำ วินิจฉัยของศาล ว่า ประเด็นค่าน้ำค่าไฟ เป็นอย่างไรกันแน่ แม้ พล.อ.ประยุทธ์ และกองทัพบก จะไม่ได้กังวล ต่อเรื่องนี้ เพราะทำตามระเบียบทุกอย่าง ก็ตาม

แต่ข่าวสะพัดว่า ด้วยความหมิ่นเหม่ของกฎหมาย อาจทำให้ คำวินิจฉัย อาจไม่เป็นเอกฉันท์ แม้ ท้ายที่สุด พล.อ.ประยุทธ์ จะรอดคดี อยู่บ้านหลวง อยู่ในค่ายทหาร แต่จะมีปัญหาตามมา แน่นนอน

ทั้งผลกระทบต่อกองทัพบก ที่จะถูกโจมตีว่า ต้องนำงบประมาณ จากภาษีของประชาชน มาดูแลพล.อ.ประยุทธ์ และครอบครัว มาที่ปีแล้ว และ ไม่ว่าจะอยู่นานกี่ปีก็ตาม นั้น เป็นจำนวนที่บาท. และอาจทำให้มีการเรียกร้องให้ตัดงบฯ ส่วนนี้

เพราะผู้พักอาศัย ควรที่จะจ่ายค่าน้ำค่าไฟ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงทหาร ที่มาดูแลบ้าน เอง หรือไม่

ที่สำคัญ คือ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ได้พำนักอยู่แบบชั่วคราว แต่ทว่า อยู่บ้านพักหลังนี้ ต่อเนื่องยาวนาน ตั้งแต่เป็น ผบ.ทบ 4 ปี และเป็นนายกฯคสช.5 ปี และ มาเป็นนายกฯ ในรัฐบาลเลือกตั้ง เข้าปีที่ 2

โดยที่ยังไม่รู้ว่าจะอยู่ ไปอีกยาวนานแค่ไหน และหาก เป็นนายกฯต่ออีกหลายปี ทบ.ก็จะต้อง ออกค่าน้ำค่าไฟ ให้ พล.อ.ประยุทธ์ ต่อไป เช่นนี้

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ให้เหตุผล ที่ต้องอยู่บ้านพักในค่ายทหาร เพราะ เรื่องความปลอดภัย และ ไม่ต้องการให้ชาวบ้าน เดือดร้อน หาก ออกไปอยู่บ้านส่วนตัว

โดยก่อนหน้านี้ พล.อ.ประยุทธ์ เคยสั่งให้ ช่อมแซม และปรับภูมิทัศน์ บ้านพิษณุโลก บ้านรับรองนายกรัฐมนตรี เสร็จ แล้ว ก็ตาม แต่ก็ไม่ได้เข้าพัก ที่คาดว่า เป็นเพราะความเชื่อ เรื่องความอาถรรพ์

ประเด็น เรื่อง ฟานักอยู่บ้านในค่ายทหาร จึงจะกลายเป็นประเด็น ต่อเนื่อง ตามมาต่อให้ พล.อ.ประยุทธ์ รอดคดีนี้ไม่มี ความผิดก็ตาม

เพราะหาก ทบ.ดูแลให้ทั้งหมด จริง พล.อ.ประยุทธ์ ก็จะไม่โดนโจมตี ต่อไปว่า อยู่บ้านหลวง บ้านฟรี น้ำไฟ ก็ฟรี และอาจ กลายเป็นประเด็น ปลุกการชุมนุม ได้อีก แม้ว่า ระเบียบ ทบ. จะทำได้ก็ตาม

เพราะมีการยกตัวอย่าง บ้านสี่เสาเทเวศร์. ที่ แม่ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ จะพัก บ้านหลวง แต่ นายทหารคนสนิท ในสมัยนั้น ก็ยืนยันว่า พล.อ.เปรม จ่ายค่าน้ำค่าไฟ เอง แม้ ทาง ทบ.จะดูแล ก็ตาม

ขณะที่ฝ่ายต่อต้านรัฐบาล ต่างเชื่อว่า คำวินิจฉัยของ ศาลรัฐธรรมนูญ จะเป็นทางออก ของประเทศไทย ที่จะทำให้ พล.อ. ประยุทธ์ พ้นจากการเป็น นายกรัฐมนตรี

**แต่ทว่า ด้วยสถานการณ์อำนาจ อาจทำให้ พล.อ.ประยุทธ์ รอด แต่ ทว่าก็ร่อแร่!**

อ้างอิง : <https://siamrath.co.th/n/196932>

## โมเดลต้าน “ธนาธร” กระทบ “สนามท้องถิ่น”



สนามรบ สนามใหม่ ที่ถือเป็นภารกิจสำคัญที่ ทำทนาย “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” หัวหน้าคณะก้าวหน้า ในเวลานี้ คือ การเลือกตั้งสมาชิกสภาอบจ.และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) โดยจะมีการหย่อนบัตรเลือกตั้งในวันที่ 20 ธ.ค.นี้ นั่นหมายความว่าผู้สมัครจะมีเวลาหาเสียงเพียงไม่นาน

เมื่อทุกเวลา ทุกนาที่ล้วนมีค่าสำหรับผู้สมัครทุกคน ทุกค่าย จึงไม่มีใครควรต้องปล่อยให้โอกาสสูญเปล่า !

สำหรับธนาธรเอง นั้นต้องยอมรับว่า แม้เจ้าตัวจะถูกตัดสิทธิ์ ทางการเมืองอันเนื่องมาจากคดียุบพรรคอนาคตใหม่ พร้อมด้วย “สหทัยร่วมอุดมการณ์” ทั้ง “ปิยบุตร แสงกนกกุล” และ “พรรณีการ์ วานิช” แต่กลับไม่ได้ทำให้ทั้ง 3 คนยุติบทบาทในทางการเมืองลงไปด้วย

ในทางกลับกันยังกลายเป็นว่า เมื่อไม่มีตำแหน่งแห่งหนไม่ว่าจะในฐานะ ข้าราชการ การเมือง , ส.ส. ,ส.ว. จึงทำให้ ธนาธร และแกนนำคณะก้าวหน้า สามารถลงมาเคลื่อนไหวช่วยผู้สมัครของคณะก้าวหน้า หาเสียงได้สะดวกมากกว่า พรรคการเมืองอื่นๆ

เท่ากับว่า ธนาธร และแกนนำคณะก้าวหน้า จะสามารถลงไปเดินสายหาเสียงเพื่อช่วยผู้สมัครทั้ง 41 คนที่เพิ่งประกาศตัวสังกัดคณะก้าวหน้า ได้ทั่วประเทศ ถือเป็นความได้เปรียบเหนือ คู่แข่งในสนามใช่หรือไม่ ?

หากย้อนกลับไปในการเลือกตั้งส.ส.ทั่วไป เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 62 ต้องถือว่าพรรคอนาคตใหม่ที่นำหน้าโดยธนาธร ได้สร้างปรากฏการณ์จนประสบความสำเร็จมาแล้วอย่างงดงาม

เพราะพรรคอนาคตใหม่ คือพรรคการเมืองน้องใหม่ หน้าใหม่ที่แจ้งเกิดในการเลือกตั้งส.ส. กวาดเอาส.ส.เข้าสภาผู้แทนราษฎรไปได้ถึง 81 ที่นั่ง

ทำให้ทุกพรรคการเมืองที่เคยเป็นแชมป์เก่า เจ้าถิ่น เจนสนามมาก่อน ต้องหยุดและหันกลับมาพิจารณาความโดดเด่นของพรรคอนาคตใหม่ ในวันนั้นว่าเป็นพรรคการเมืองที่บริหารจัดการ ใช้ “กระแส” คว่าเอาชัยชนะมาครองได้อย่างน่าทึ่ง !

จากความสำเร็จในวันวานที่พรรคอนาคตใหม่ได้สะสมแต้มต่อเอาไว้ จึงไม่น่าแปลกใจที่จะพบว่า ธนาธรและแกนนำคณะก้าวหน้าเอง มีความเชื่อมั่นในสนามเลือกตั้งระดับท้องถิ่นว่าไม่เป็นสองรองใคร ไม่ว่าจะเป็ น คู่แข่งจาก “พากรัฐบาล” หรือแม้แต่ว่า “พรรคเพื่อไทย” พันธมิตร พรรคฝ่ายค้านด้วยกันเองก็ตาม

การที่พรรคเพื่อไทยประกาศส่งผู้สมัครลงสนามเลือกตั้งอบจ. 25 คน ด้านหนึ่งคือการสะท้อนถึงปัญหาภายในของพรรคเองทั้งในเรื่อง “ท่อน้ำเลี้ยง” ที่ไม่มีใครยอมควักเงินลงมา เพื่อชิงเอาชัยชนะชนิดที่เรียกว่า เทหมดหน้าตักแล้ว อีกด้านหนึ่งยังเป็นเพราะ ความไม่เป็นเอกภาพภายในพรรคด้วยกันเอง

ขณะที่คณะก้าวหน้า ที่เชื่อและมั่นใจว่า ผู้สมัครที่ส่งลงสนามทั้ง 41 คนนั้นจะถือความได้เปรียบ มากกว่า โดยเฉพาะการใช้ กระแสของธนาธร เอง ไปจนถึงการเคลื่อนไหวของ “มือบราซัวร์” ที่มีแกนนำเยาวชนหน้าปุกเร้าให้มีการชุมนุมต่อต้านรัฐบาล อย่างต่อเนื่อง

ทั้งที่ในความเป็นจริงอีกด้านหนึ่ง ย่อมปฏิเสธไม่ได้ว่า ผู้สมัครในสังกัดคณะก้าวหน้าทั้ง 41 คนนั้นไม่ใช่ “ตัวจริง” เกินกว่าครึ่งด้วยซ้ำ แต่เมื่อธนาธร และแกนนำพรรคก้าวไกลเองเชื่อว่า โอกาสชนะมีสูงหากอาศัย “กระแส” และความนิยมที่ประชาชนมีให้กับธนาธร อีกทั้งยังจะเป็นการถือโอกาส “เช็กกระแส” ในสิ่งที่มีบราซัวร์ เรียกร้องประเด็นการปฏิรูปสถาบันว่าจะได้รับการ “ขานรับ” มากน้อยแค่ไหน

ดังนั้นจึงหมายความว่า แท้จริงแล้ว ธนาธร เป็นทั้ง “จุดอ่อน” และ “จุดแข็ง” ในทางการเมือง ในสนามรบ ดังนั้นหาก “จุดแข็ง” ถูกแปรเปลี่ยน เมื่อ “ประชาชน” ที่รัก และเทิดทูนสถาบัน ออกมาเคลื่อนไหวขับไล่ธนาธร ด้วยข้อหาล้มล้างสถาบันไม่เว้นแต่ละวัน และจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นตามจังหวัดต่างๆ

ที่สุดแล้วจะส่งผลกระทบต่อ “กระแส” ที่คณะก้าวหน้าหวังจะใช้เป็น “จุดขาย” ให้ผู้สมัครทั้ง 41 คน นำไปใช้ทำคะแนน ก็กลับกลายเป็น “จุดอ่อน” แทนที่หรือไม่

เมื่อการเมืองสนามใหญ่ กับสนามเลือกตั้งท้องถิ่นคือพันธกิจที่เชื่อมโยงกัน และต่างต้องอาศัย “กระแส” ที่ว่าด้วย “ธนาธรพีเวอร์” กำลังถูกทำลาย ต่อต้าน หักล้างด้วยการชูประเด็นเรื่องโจมตีสถาบัน อย่างเข้มข้น รุนแรง จึงน่าสนใจว่า “กุนซื่อ” ของพรรคก้าวไกล และคณะก้าวหน้า จะแก้เกมนี้ อย่างไร ให้ทันก่อนถึงวันเลือกตั้งอบจ. 20 ธ.ค.นี้ !!

อ้างอิง : <https://siamrath.co.th/n/196935>

## 2 ธันวาคม “รอด”!



มโนศาสตร์การเมืองไทย มองข้ามข้อดีไปสู่วันชี้ชะตา 2 ธันวาคม 2563 จะเป็นฉาจบของวิกฤตการณ์ทางการเมือง เป็นทางออกให้กับประเทศไทย และเป็นทางลงให้กับ “บิ๊กตู” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ภายหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญเตรียมวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของเข่าว่าจะสิ้นสุดลงหรือไม่ ตามคำร้องของพรรคเพื่อไทย กรณีการอาศัยบ้านพักหลวงภายใน กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (ร.1ทม.รอ.) ผิดรัฐธรรมนูญ มาตรา 184 วรรค 3 คือ ชัดกันของผลประโยชน์ ถือเป็นการรับประโยชน์จากหน่วยงานของรัฐ

ด้วยไทม์ไลน์ของคดี เหมาะเจาะพอดีมาเกิดขึ้นในห้วงบรรยากาศอึมครึมทางการเมือง ที่หลายฝ่ายมีคำถามกันเชิงแซ่ว่า สถานการณ์การชุมนุมที่ยืดเยื้อจะจบลงเมื่อไหร่ และอย่างไร? เมื่อ “บิ๊กตู” ยืนกรานไม่ลาออกจากตำแหน่ง

โดยเฉพาะบรรยากาศที่เขม็งกสิยว เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา เกิดภาพเหตุการณ์ที่กลุ่มผู้ชุมนุมพยายามบุกเข้าไปบริเวณหน้าพระบรมมหาราชวัง เจ้าหน้าที่ที่ต้องฉีดน้ำสกัด จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย

แม้รายงานของสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือสมช. ที่แจ้งต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 จะระบุว่า จะพบสัญญาณดีที่ว่า มวลชนของกลุ่มคณะราษฎร 2563 อ่อนแรงลงมาก เห็นได้จากจำนวนของผู้มาร่วมชุมนุมที่ลดลงเยอะ เมื่อเปรียบเทียบกับการชุมนุมบริเวณแยกปทุมวัน เมื่อวันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา ก่อนที่ตำรวจจะฉีดน้ำสลายการชุมนุม

สมช.ยังประเมินการจัดมือบดาวกระจายไปต่างจังหวัดว่า มีผู้มาร่วมเพียงหลักร้อยถึงหลักพัน ขณะที่ในกรุงเทพมหานครยอดสูงสุดอยู่ที่ 1.5 หมื่นคน เมื่อรวมจำนวนผู้ชุมนุมทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดทั้งประเทศ ยอดมวลชนสูงสุดไม่เกิน 2 หมื่นคน ทางสมช.จึงเสนอให้ปล่อยให้มีการชุมนุม แล้วใช้กฎหมายดำเนินการในภายหลัง ซึ่งการใช้วิธีนี้เชื่อว่าผู้ชุมนุมจะอ่อนแรงลงไปเอง

กระนั้น เซียนการเมือง มีการตั้งข้อสังเกตว่า มีอบวันที่ 8 พฤศจิกายน มีกระบวนการจัดการมือบที่มีความพร้อมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซุ้มอาหารจากพ่อยก และแม่ยกต่างๆ เตรียมอุปกรณ์ในการต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ และพลุควัน ส่งสัญญาณว่า มี “ท่อน้ำเลี้ยง” เข้ามาสนับสนุน โดยมีลักษณะเทียบเคียงกับที่กลุ่ม นปช.ได้รับการสนับสนุนในการ

เคลื่อนไหวในการชุมนุมในวิกฤติปี 2553 ขณะที่ท่าทีของแกนนำ ยังคงยืนยันกรานที่จะนัดชุมนุมเคลื่อนไหว จนกว่า “บิกตู” จะลาออกเท่านั้น

และเมื่อหันมาดูสถานการณ์แก้ไขรัฐธรรมนูญ ก็มีชนวนระเบิดเกิดขึ้นใหม่อีก เมื่อปรากฏการณ์รวมตัวกันของส.ว และ ส.ส.พรรคพลังประชาชน 72 รายลงชื่อกันยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ จำนวน 3 ฉบับ ทั้งร่างของรัฐบาล วิปฝ่ายค้าน และ ไอลอว์

ชัยวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล มองว่า ไม่ใช่การเตะถ่วงการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่เป็นการยุติไม่อนุญาตให้จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มาแทนที่ฉบับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือคสช. อย่างเด็ดขาด เปรียบเป็นการปิดประตูที่เราจะได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่

องอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญ เคยมีประเด็นให้วิพากษ์วิจารณ์มาแล้วครั้งหนึ่งที่อยู่ดีๆ กำลังจะลงมติเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญ ก็มีการเสนอให้ตั้งกรรมาธิการพิจารณาก่อนรับหลักการ ทำให้การลงมติดึงเลื่อนออกมาอีกเกือบ 2 เดือน การยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญครั้งนี้ก็อาจทำให้เวลาการแก้ไขรัฐธรรมนูญถูกลากยาวออกไปอีก ซึ่งเป็นประเด็นที่ก่อให้เกิดความไม่ไว้วางใจ ทำลายบรรยากาศของการหาทางออกให้ประเทศ

เมื่อนอกสภาก็วุ่น ในสภาก็เดือด เหมือนต่างฝ่ายต่างกำลังชักเย่อกันสุดกำลัง ทุกสายตาก็จับจ้องไปที่วันพิพากษา 2 ธันวาคม ว่า “บิกตู” อาจจะได้เดินย่ำช้ารอย 3 อดีตนายกรัฐมนตรี

โดยเฉพาะมีการนำกรณีนี้ ไปเทียบเคียงกับ กรณีของ สมัคร สุนทรเวช ที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จากการจัดรายการทำอาหาร “ชิมไปบ่นไป” ที่เป็นการกระทำขัดแย้งผลประโยชน์เหมือนกัน

อีกทั้งเมื่อ 12 ปีก่อน ในวันที่ 2 ธันวาคม 2551 ศาลรัฐธรรมนูญก็เคยมีคำวินิจฉัยยุบพรรคพลังประชาชน ที่ส่งผลให้สมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรีฯ ขาดคุณสมบัติและตกเก้าอี้นายกรัฐมนตรี ท่ามกลางสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ที่เข้ายึดพื้นที่ชุมนุมในทำเนียบรัฐบาลไว้ตั้งแต่รัฐบาล สมัคร สุนทรเวช ยังมีอีกกรณี คือในช่วงของการชุมนุมของกลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือ กปปส. ในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในขณะนั้นก็ถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่ง กรณีย้าย ถวิล เปลี่ยนศรี ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

โดย จตุพร พรหมพันธุ์ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ หรือ นปช. ออกมาฟันธงว่า ไม่รอด!

“ถ้าเป็นไปตามความเชื่อผม ว่าวันที่ 2 ธ.ค.เป็นวันประหาร ถ้าเชื่อควรต้องลุกออกไปก่อน”

ขณะที่ “บิกตู” ตอบผู้สื่อข่าวว่า ถือเป็นเรื่องส่วนตัว ซึ่งเป็นเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญ ส่วนศาลจะพิจารณาอย่างไร ก็อยู่ที่ศาลตัดสิน

ตัดกลับไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 “บ๊ิกตู”เคยให้เหตุผลของการยังอาศัยอยู่บ้านพักทหารว่า ตนทำงานรับใช้ชาติมาตลอดชีวิต ถึงกฎระเบียบจะอย่างไรก็ตาม วันนี้ยังทำงานอยู่ ปัญหาคือตนเป็นนายกา จึงต้องมีสถานที่ที่เหมาะสมในการรักษาความปลอดภัย ในฐานะผู้นำประเทศ ซึ่งตนก็เตรียมไปอยู่บ้านตนอยู่แล้ว

อย่างไรก็ตาม นักกฎหมายมองว่า โอกาสที่ “บ๊ิกตู” จะเดินขั้วรอยอดีตนายกาทั้ง 3 รายนั้นเป็นไปได้น้อยมาก โดยเฉพาะกรณีของ “สมัคร” นั้น นำมาเทียบเคียงไม่ได้ เนื่องจากกรณีของ “สมัคร” นั้นได้รับเงินค่าจ้าง ถือเป็นลูกจ้างบริษัทเอกชน ขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา 267 ที่ห้ามรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีเป็นลูกจ้างบริษัทที่แสวงหากำไร เพื่อให้ทำหน้าที่โดยชอบ ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ และขาดจริยธรรมระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับสาธารณะ

อีกทั้งในสมัยที่พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ หรือ “บ๊ิกแดง” เป็นผบ.ทบ.นั้น แนวคิดจัดระบบบ้านพักสวัสดิการทหารให้นายทหารเกษียณราชการย้ายออกจากบ้านหลวง เว้นแต่ผู้เกษียณราชการแล้ว แต่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติยังสามารถอาศัยอยู่ได้ตามปกติ เพราะถือว่าทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ ซึ่งเทียบเคียงกับกรณีของ “ป่าเปรม” พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ที่พักอาศัยบ้านสี่เสาเทเวศร์

ที่สำคัญคำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันทุกองค์กร การพิจารณาคดีจึงต้องระมัดระวัง ไม่ให้กระทบต่อวงกว้าง ต้องใช้หลักรัฐศาสตร์ในการพิจารณาคดี จะใช้หลักนิติศาสตร์อย่างเดียวไม่ได้

บวกลบคุณหารแล้ว โอกาสที่ “บ๊ิกตู” จะรอดคมดาบของศาลรัฐธรรมนูญจึงมีสูง!!

กระนั้น ผลของคำวินิจฉัยดังกล่าว สำหรับ “บ๊ิกตู” แล้ว ไม่ว่าจะออกหัวหรือออกก้อย ก็มีแต่ได้กับได้ ที่หากศาลรัฐธรรมนูญจะสั่งให้พ้นสภาพรัฐมนตรี ก็มีทางลงไม่ต้องลาออกตามแรงกดดันของกลุ่มผู้ชุมนุม ในทางกลับกันหากศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าไม่สิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรี “บ๊ิกตู” ก็จะมีสภาพไม่ต่างจากพยัคฆ์ตีตีปีก

ส่วนผลกระทบต่อสงครามการเมือง โดยเฉพาะมือบจะฝ่อไปเอง หรือยิ่งยั่วยุให้ลุกเป็นไฟ คงต้องติดตามต่อนต่อไป ด้วยใจระทึก!!

อ้างอิง : <https://siamrath.co.th/n/196937>

## ยังไปได้ไม่ไกล



การเมืองใหญ่ สะเทือนท้องถิ่น เริ่มต้นเลือกตั้งการเมืองท้องถิ่นคือนายกและสมาชิก อบจ. ทั่วประเทศที่หยุดหายไปหลายปี เมื่อ คสช. เข้ามายึดอำนาจ พลันมาว่ากันใหม่ทำให้คึกคักกันพอสมควร มีผู้สมัครให้ความสนใจกันทุกจังหวัดทั้งในนามอิสระ กลุ่มท้องถิ่นและพรรคการเมืองระดับชาติ

แต่เนื่องจาก กกต. ได้ออกกฎระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งค่อนข้างจะเข้มงวด โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง ด้วยข้อห้ามที่กลายเป็นรอยต่อระหว่างพรรคการเมืองกับผู้สมัคร

รวมถึงการห้าม ส.ส. ส.ว. และพรรคการเมืองหาเสียงให้ผู้สมัครจนทำให้มีเสียงบ่นทำนองว่าหุยมหิเมเกินไป

พรรคการเมืองที่ตั้งท่าจะกระโดดเข้าใส่เต็มตัวก็ต้องถอยห่าง เพราะเกรงจะผิดกฎหมาย จึงดส่งผู้สมัครในนามพรรคโดยตรง

ขนาดพลังประชารัฐพรรคการเมืองใหญ่ ก็ประกาศไม่ส่งผู้สมัคร

คงไปเล่นกันในรูปแบบ “ใต้ดิน” มากกว่า

กลุ่มก้าวหน้าที่มีแกนนำสำคัญคือนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร แสงกนกกุล และ น.ส. พรรณิการ์ วานิช ซึ่งแปลงร่างมาจากอนาคตใหม่เป็นกลุ่มการเมือง

และประกาศเจตนารมณ์ด้วยการจุดพลุให้ความสนใจการเมืองท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผู้สมัครในนามพรรคทั่วประเทศ

นั่นเท่ากับเป็นประเด็นที่น่าสนใจต่อการพัฒนาการเมืองจากระดับชาติไปสู่ท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ

พรรคการเมืองอื่นๆ จึงตื่นตัวและวางแผนที่จะร่วมขบวนด้วย

แต่เนื่องจากกฏกติกาที่ กกต. ประกาศออกมาเป็นระเบียบปฏิบัติไม่ค่อยจะเปิดกว้างหรือส่งเสริมการกระจายอำนาจอย่างจริงจัง โดยเฉพาะที่อ้างว่ากลัวพรรคการเมืองใหญ่จะเข้ามาครอบงำ

ก็เลยเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่ง

น่าเสียดายจริงๆ



แม้ทุกจังหวัดจะมีผู้สมัครด้วยบรรยากาศคึกคัก แต่ก็เป็นเรื่องของท้องถิ่นอย่างที่ผ่านมา แทนที่จะเป็นการเลือกตั้งที่มีความหมายต่อการเมืองระดับชาติ อันเป็นการยกระดับการเมืองไทย

ผู้สมัครจึงวนเวียนอยู่ในหมุ่้นักการเมืองท้องถิ่น เครือข่ายนักการเมืองระดับชาติ และบรรดานักการเมืองท้องถิ่นที่สังกัด “บ้านใหญ่” เป็นส่วนใหญ่

บางจังหวัดต่อสู้กันเองแบบ “ข้างชนข้าง” ให้ฮือฮากันบ้าง

ที่พูดถึงเรื่องนี้ก็เพราะมีการตั้งความหวังกันว่า จะทำให้การเมืองมีการยกระดับในด้านนโยบายและการพัฒนาท้องถิ่น อย่างเป็นระบบและวิสัยทัศน์ใหม่ๆ

ยังบ้านเมืองเราเวลานี้ ซึ่งมีปัญหาความขัดแย้งในชั้นวิกฤติและลามไปถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างแยกไม่ออก

อย่างกรณีนายธนาธรเดินทางไปช่วยผู้สมัครในจังหวัดต่างๆ ก็เกิดกระแสต่อต้านไม่เห็นด้วยกับแนวคิดที่เสนอให้ปฏิรูปสถาบัน

มวลชนเสื้อเหลืองจึงออกมาชุมนุมต่อต้านลุกลามไปหลายจังหวัด

นั่นจึงทำให้บรรยากาศการเลือกตั้งท้องถิ่นกร่อยไปโดยปริยาย และมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่ความรุนแรงและมีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนด้วย

สะท้อนความจริงทางการเมืองประเทศไทย.

“สายล่อฟ้า”

อ้างอิง : <https://www.thairath.co.th/news/politic/1975844>

14 พ.ย. 2563 05:01 น.

## ประชาธิปไตยครึ่งใบขนานแท้



ส.ส.พรรคฝ่ายค้านบางคนวิจารณ์ว่า รัฐบาลยืมมือ ส.ว.เพื่อออก พ.ร.บ.การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ให้เป็นไปตามความต้องการของตน ด้วยการตีตราว่าร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ จึงเสนอที่ประชุมร่วมกันของ “รัฐสภา” ให้ ส.ว.ร่วมประชุมกับ ส.ส. ต่างจากร่างกฎหมายปกติ

ถ้าเป็นร่าง พ.ร.บ.ปกติ จะเสนอให้ สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา และให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอวุฒิสภา แต่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย ชี้แจงว่า เหตุที่ให้ ส.ว.ร่วมประชุมกับ ส.ส. เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประชามติ เพราะต้องการให้มีกฎหมายประชามติโดยเร็ว เพื่อเร่งรัดแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรก็ตาม แต่จากนี้ไป เราอาจได้เห็นการเสนอร่าง พ.ร.บ.ที่ลัดขั้นตอน ให้ ส.ว.ร่วมประชุมพิจารณากับ ส.ส. ในที่ประชุม “รัฐสภา” มากขึ้น เพราะวิธีการนี้เป็นกลไกสำคัญอย่างหนึ่งในการสืบทอดอำนาจของคณะรัฐประหาร ตามรัฐธรรมนูญ 2560 ที่ลอกเลียนจากรัฐธรรมนูญ 2521

รัฐธรรมนูญ 2521 เป็นฉบับประชาธิปไตยครึ่งใบขนานแท้และดั้งเดิม ทำให้คณะรัฐประหารสืบทอดอำนาจนานนับสิบปี โดยใช้ ส.ว.ที่มาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐประหาร เป็นกลไกค้ำจุนอำนาจ เช่นให้ ส.ว.ประชุมร่วมกับ ส.ส. ในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่วมลงมติการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล

มาตรการสำคัญในการสืบทอดอำนาจอีกอย่างของรัฐธรรมนูญ 2521 ก็คือ ให้ ส.ว.ร่วมประชุมกับ ส.ส. ในการพิจารณา พ.ร.บ.ที่รัฐบาลแจ้งว่าเป็นกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ ราชบัลลังก์ และเศรษฐกิจ ทำให้รัฐบาลตรากฎหมายสำคัญๆเพื่อบริหารประเทศได้ โดยอ้างว่าเป็น “กฎหมายสำคัญ”

รัฐบาลที่มาจากคณะรัฐประหาร สามารถสืบทอดอำนาจได้นานนับสิบๆปี โดยใช้รัฐธรรมนูญและ ส.ว.เป็นกลไกสำคัญ รัฐบาลในขณะนั้นแทบจะไม่ง้อ ส.ส.ด้วยซ้ำ เพราะไม่มีพรรคใดได้เสียงข้างมาก ส.ว.กลายเป็น “พรรค” ใหญ่ที่สุดในสภา เช่นเดียวกับรัฐสภาปัจจุบัน 250 ส.ว. เป็นพรรคที่ใหญ่ที่สุดในสภา

จึงไม่น่าแปลกใจ ถ้ารัฐบาลจะอ้างว่าร่างกฎหมายฉบับใดก็ตาม เป็นกฎหมายเกี่ยวกับ “การปฏิรูปประเทศ” ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 270 เพื่อให้ 250 ส.ว.ลงมติร่วมกับ ส.ส. รัฐบาลมีสิทธิที่จะทำได้ ชัดเจนที่สุดคือร่าง พ.ร.บ.ประชามติ บางคนอาจเห็นว่าเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปด้วยหรือ แต่ผู้ที่มีอำนาจชี้ขาดคือคณะรัฐมนตรี.

อ้างอิง : <https://www.thairath.co.th/news/politic/1975807>

# MATCHON ONLINE

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 - 12:13 น.

## สถานีคิดเลขที่12 : ทางออก-ทางตัน



ฝ่ายการเมืองเห็นพ้อง ที่จะใช้เรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นทางออกแก้ปัญหาขัดแย้ง

แกนนำรัฐบาล และพรรคพลังประชารัฐ แกลงท่าที่ชัดเจน

อย่างน้อยสัปดาห์หน้า สมาชิกวุฒิสภาจะโหวตรับหลักการ ยุติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 เสนอโดยพรรค  
ร่วมรัฐบาล 1 ร่าง

ขณะที่ร่างฉบับฝ่ายค้าน ที่มีหลักการเหมือนกัน แก้มมาตรา 256 แต่เนื้อใน ที่มา ส.ส.ร.ต่างกันนั้น

### แนวโน้ม ถูกโหวตตีตกมีสูงยิ่ง

เนื่องจากฝ่ายรัฐบาลเกรงว่า หาก ส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด 250 คน ตามร่างฝ่ายค้าน จะยื่นมือเข้าไปกำกับ  
ไม่ได้

ยุติ แก้ไขรายมาตราอื่นๆ ของฝ่ายค้าน อาทิ มาตรา 72 ตัดทิ้งอำนาจ ส.ว.ในการโหวตเลือกนายกฯ ยุติแก้ไขระบบ  
เลือกตั้ง-บัตรเลือกตั้ง

มีแนวโน้มน่าไม่ได้ไปต่อ โดนเทเช่นกัน

อาจด้วยเหตุผล เมื่อแก้มมาตรา 256 เปิดทางตั้ง ส.ส.ร.ร่างใหม่ จะแก้มมาตราไหนก็ได้อยู่แล้ว (ยกเว้นหมวด ที่บัญญัติไว้  
ห้ามแก้ไข)

### ฉะนั้นไม่มีความจำเป็นอันใด ต้องรับยุติ แก้ไขรายมาตราอีก

แต่ที่จริง ในความไม่แน่ ไม่นอน ของการแก้ไข มาตรา 256 ที่มีความเห็นต่าง

มีฝ่ายระบุว่าดำเนินการได้ กับฝ่ายที่เห็นว่าขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ถึงขั้นที่มี ส.ว.และ ส.ส.พลังประชารัฐ ยื่นญัตติ  
ขอสภาส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

หลายฝ่ายเริ่มเห็นถึงความจำเป็น ที่สมควรต้องโหวตรับร่างแก้ไขรายมาตราด้วย

เพื่อจะได้เป็นหลักประกันว่า การแก้ครั้งนี้ไม่สูญเปล่า

เนื่องจาก ไม่วันหนึ่งก็วันใด จะมีเรื่องร้องศาลรัฐธรรมนูญให้ตีความการแก้มมาตรา 256 แน่นนอน

วันข้างหน้า หากศาลวินิจฉัยว่า ขัดรัฐธรรมนูญ

## การแก้ไขมาตรา 256 ตกไป เท่ากับว่า ไม่มีการรื้อ ทบทวนเนื้อหามาตราใดๆ ทั้งสิ้น

หากจะแก้ไขรายมาตรา ต้องกลับมาฉบับ 1 ใหม่

แต่หากสภาฯรับหลักการ และแก้ไขรายมาตรา ว่าด้วยการริบอำนาจ ส.ว. และบัตรเลือกตั้งด้วย แม้ว่า ในท้ายที่สุด การแก้ไขมาตรา 256 จะขัดรัฐธรรมนูญ

แต่ไม่กระทบ การแก้ไข รายมาตรา 2 ประเด็นที่ว่า โดยเฉพาะการตัดอำนาจ ส.ว.

เมื่อฉบับแก้ไขเพิ่มเติมบังคับใช้ สามารถใช้แก้ปัญหาความขัดแย้งให้จบได้ในระดับหนึ่ง

หากจะใช้การยุบสภา เป็นทางออกแก้ปัญหา โดยกติกาที่ได้รับการแก้ไข ประชาชนยอมรับ

เนื่องจากให้ความสำคัญกับจำนวนเสียง ส.ส. ตัวแทนประชาชน

**ต่างจากเดิมที่ให้น้ำหนักการรวบรวมเสียง ส.ส. และ 250 ส.ว.แต่งตั้งในรัฐสภา ในการเลือกนายกฯ เลือกรัฐบาล**

การแก้ไขรายมาตราที่ว่า จึงจำเป็น

ไม่ควรมองข้ามอย่างยิ่ง

หากจะมีคำถามว่า ถ้าศาลรัฐธรรมนูญตัดสิน การแก้ไขมาตรา 256 เปิดทางตั้ง ส.ส.ร.นั้นทำได้ ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด จะไม่เป็นการซ้ำซ้อนหรือ

เพราะเมื่อปลดล็อก 256 ได้ ใดๆเสียก็ต้องแก้ 2 เรื่องนี้อยู่ดี

จะพูดอย่างนั้นก็ได้

แต่การแก้ไข ตัดอำนาจ ส.ว. รื้อบัตรเลือกตั้ง ก็มีได้เป็นเรื่องเสียหาย

มีหน้าซ้ำ ยังทำได้รวดเร็วกว่า รอแก้รวดเดียวพร้อมกันทั้งฉบับ

**และเมื่อมีผลบังคับใช้แล้ว ก็นำมาใช้แก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองได้**

สมมติว่า ต้องยุบสภา

การยุบสภา ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อแก้ไขตามแนวทาง ม.256 หากมีการตั้ง ส.ส.ร.แล้ว ทุกอย่างก็ดำเนินการร่างไปตามปกติ ต่อไปได้

จึงไม่มีข้อเสียหายอันใดเลย

หากจะแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา ตัดอำนาจ ส.ว.ไปด้วยในครั้งนี้

ถ้าจะมีก็คือ อาจส่งผลกระทบต่อรัฐบาลโดยตรง

การแก้ตามแนวทางมาตรา 256 นั้นใช้เวลานาน รัฐบาลสามารถอ้างมาเป็นเหตุอยู่ในตำแหน่งต่อ เพื่อทำภารกิจหลัก ให้ลุล่วง ประสบผล

จับเรื่อง ยุบสภาเป็นตัวประกัน

เลือกตั้งใหม่ก็เท่านั้น เปลี่ยนผู้บริหารประเทศไม่ได้ กติกาเก่าล็อกผลตั้งรัฐบาล  
ในทางกลับกัน แก้อัยมาตราทำได้ในเวลารวดเร็ว  
แก้จบ รัฐบาลอาจเกมตาม เสียงเรียกร้องยุบสภาอาจระหิวตั้ง  
ด้วยเหตุนี้กระมัง ถึงไม่ยอมแก้รายมาตรา  
จำลอง ดอกปิก